



MAEJO
UNIVERSITY
ARCHIVE



มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
MAEJO UNIVERSITY : CHIANGMAI

๖๐ ปี
อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์



หนังสืออนุทิน 60 ปี

อาจารย์

อนันต์
ปัญญาวีร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่



MAEJO
UNIVERSITY
ARCHIVES

๖๐ ปี

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอโทษด้วยครับ! ว่างๆจะมาไป

อ.ว.

หนังสืออนุทิน ๖๐ ปี

อาจารย์

อนันต์ ปัญญาวีร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่





แต่...

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

เป็นหนึ่งในข้ออินทนิลลงดงามนัก
เลือดแม่ใจเข้มขันไม่รองใคร
เป็นนักบริหารงานประสานล้วนประจักษ์
เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คนลือนาม
เป็นรุ่นพี่ที่ดีของน้องน้อง
มากน้ำใจกรุณาสูงค่าครัน
เป็นคนดีศรีแผ่นดินถิ่นแม่ใจ
ชื่อดอกงามบานสะพรั่งมานานปี
วาระกาลงานเกษียณเวียนบรรจบ
ชาวแม่ใจเพื่อนห้องน้องหญิงชาย
ขอคุณพระคุณความดีที่ท่านสร้าง
เจ้าแม่ใจประทานพรให้โชคดี

เปี่ยมด้วยรักสถาบันไม่หวั่นไหว
ผู้สานไว้ประเพณีอันดีงาม
เป็นเสาหลักนักกิจกรรมนำเกรงขาม
สง่างามประดับค่าสถาบัน
คอยปกป้องแนะนำทางอันสร้างสรรค์
นามท่านนั้น คือ “อนันต์ ปัญญาวีร์”
อินทนิลที่เติบโตอยู่ที่นี้
คุณความดีหอมจรุงฟุ้งกระจาย
อายุครบหกสิบปีมีความหมาย
น้อมใจกายเรียงร้อยถ้อยยวี
ช่วยนำทางให้เปี่ยมสุขทุกวิถี
ประสบศรีสวัสดิ์พิพัฒน์เอย

ประพันธ์โดย รัฐวิษณุ พาณิมหลิ (แม่ใจ 62)
ประธานสภานักศึกษาแม่ใจ ปี 2542 และ 2543
กันยายน 2553



MAEJO
UNIVERSITY
ARCHIVES



คำนำ

MAEJO
UNIVERSITY

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ นับว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ให้เจริญและก้าวหน้ามีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่ท่านโอนย้ายมารับราชการที่แม่โจ้สิบกว่าปี ท่านได้ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา เคียงคู่ผู้บริหาร และนักศึกษา ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดินแม่โจ้มาโดยตลอด เรียกได้ว่า “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จากที่ท่านเคยเป็นนักกิจกรรมนักศึกษา มาก่อนทำให้มีความเข้าใจในการทำงานของนักศึกษา คอยสนับสนุน ให้ความสำคัญ และความช่วยเหลือ แก่องค์กรนักศึกษาระดับ นักกิจกรรมนักศึกษาทุกรุ่นจึงมีความรัก ความผูกพันกับท่าน ท่านจึงเป็นเสมือน “บิดานักกิจกรรม แม่โจ้” และเป็น “ผู้ปกครองคนที่สอง” ที่คอยสอดส่องดูแล นักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตในรั้วอินทนิลแห่งนี้

สถานศึกษาแม่โจ้ พัฒนามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะมีท่านเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนักศึกษา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2537 จนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ชาวสถานศึกษาทุกรุ่นต่างได้รับความเมตตาจากท่านมาโดยตลอด ความใกล้ชิด ความเอาใจใส่ และความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อชาวสภาทั้งในเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม ทำให้สมาชิกสถานศึกษาทุกคนต่างประสบผลสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงาน

ด้วยรำลึกถึงพระคุณที่ท่านมีต่อวงการกิจกรรมนักศึกษา ในโอกาสที่อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษาแม่โจ้ ครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 ชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษาแม่โจ้ ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์นักกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ องค์กรต่างๆ ได้กำหนดจัดงานมุทิตาขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแพน บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือ “60 ปี อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะ และเป็นสื่อแห่งความรัก ความผูกพันที่ชาวสภามีต่อท่าน ตลอดจนเป็นกำลังใจแก่ท่านในการเดินทางสู่ “เส้นทางสายที่ 61”

ชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษาแม่โจ้
ธันวาคม 2553



CONTENTS

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประวัติส่วนตัว	5
อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ (แม่โจ้ 33)	
คำมุทิตาจิต	14
ทำเนียบประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้	87
ชมรมศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่โจ้	88
ที่อยู่สมาชิกชมรม	91





ประวัติส่วนตัว

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ (แม่โจ้ 33)

วัน เดือน ปีเกิด	3 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ภูมิลำเนาเดิม	บ้านเลขที่ 9 กำแพงดิน ซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการศึกษา	
ประถมศึกษาปีที่ 1-4	โรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประถมศึกษาปีที่ 5	โรงเรียนธรรมราชศึกษา (วัดพระสิงห์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประถมศึกษาปีที่ 6-7	โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (วันครู 2503) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2	โรงเรียนจรัลพิชชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาปีที่ 3	โรงเรียนคักตาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาชีวศึกษา	ประโยควิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่นที่ 33) ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (เทคนิคเกษตรรุ่นที่ 9)
ปริญญา	ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สาขาสัตวปีก) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2520 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (สาขาส่งเสริมการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2535





ด้านชีวิตครอบครัว

สมรสกับนางสมควร ปัญญาวีร์ จบปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สาขาสัตว์ปีก) รุ่นที่ 8 แม่ใจรุ่นที่ 28 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญกรมปศุสัตว์ มีบุตร 2 คน

1. นายศิริวัฒน์ ปัญญาวีร์ จบการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่ใจรุ่นที่ 68) สมรสแล้ว ปัจจุบันทำงานที่บริษัท SUS Thailand ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมและรับประกันคุณภาพ

2. นางสาวกรประภา ปัญญาวีร์ จบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่ใจรุ่นที่ 66) ปัจจุบันทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้านการทำงาน

พ.ศ. 2524-2537 รับราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ และตำแหน่งผู้ช่วยปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2537-2553 รับราชการที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานหอพัก ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จนเกษียณอายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)



การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สมัย รศ.ดร.อนันท์ เทียงตรง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์

สมัย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง
ประเทศแคนาดา 1 ครั้ง ประเทศฟิลิปปินส์ 1 ครั้ง ประเทศเกาหลีใต้ 1 ครั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 ครั้ง

ที่อยู่ปัจจุบัน

263/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรติดต่อ 053-862859 มือถือ 081-1112049



“แม่โจ้คือทุกสิ่งทุกอย่าง”



วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ใครๆ ก็ต้องการที่จะฝากชีวิตไว้ ผมก็เป็นคนหนึ่งโน้นั้น ครอบครัวผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด คุณปู่อพยพมาจากประเทศปากีสถานเข้ามาทางประเทศพม่า คุณย่าเป็นชาวลำพูน อาชีพของบรรพบุรุษทำปศุสัตว์ (เลี้ยงแพะ) ขายนม มีบ้านอยู่ในเขตเทศบาลหลังโรงพยาบาลนครศรีวิศาล (หลังอาคารชินวัตรปัจจุบัน) ถนนกำแพงดิน ซอย 1 ผมเป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวน 9 คน (ชาย 7 คน หญิง 2 คน) คนโตเป็นผู้หญิง คุณแม่ผมเป็นคนกรุงเทพมหานคร คุณแม่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวสารในตลาดต้นลำไย คุณพ่อคุณแม่มีฐานะไม่ค่อยดี จึงให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือเพราะหวังให้ลูกทุกคนมีความรู้ เพื่ออนาคตของตนเอง เมื่อจบชั้นประถมศึกษา (โรงเรียนวัดศรีดอนไชย) มาต่อที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา (วัดพระสิงห์) ตอนอยู่ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงนั้นอังกฤษมาตั้งฐานทัพอากาศ จึงโดดเรียนไปขายน้ำที่สนามบิน ครูจึงไปตามที่นั่น หลังจากนั้นคุณพ่อเห็นว่าถ้าอยู่ที่เชียงใหม่ต่อไปอนาคตไม่รุ่งแน่ จึงส่งให้ไปอยู่กับคุณลุงซึ่งรับราชการเป็นนายอำเภอที่จังหวัดสตูล อยู่ที่จังหวัดสตูลได้ 2 ปี ท่านก็



ย้ายไปเป็นนายอำเภอที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมก็ย้ายตามท่าน ผมอยู่ภาคใต้ 4 ปี เหลือเวลาอีก 1 ปี จะจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณลุงก็ให้กลับมาเรียนที่ เชียงใหม่ ณ โรงเรียนศักดาวิทยา ผมไผ่ฝันที่จะเรียนเกษตรแม่โจ้ เพราะมีพื้นฐาน ด้านเกษตร ต้องการที่จะมาพัฒนาปศุสัตว์ของตนเอง เห็นนักศึกษาแม่โจ้รักกัน ช่วยเหลือกัน มีความเป็นลูกผู้ชาย มีปัญหากับพวกอันธพาล และพวกทหารเกณฑ์ อยู่เป็นประจำ จึงได้สมัครเข้าเรียนที่เกษตรแม่โจ้ เมื่อปี 2510 (รุ่น 32) สอบเข้า ไม่ได้ จึงเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบูรณศักดิ์ และได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ให้ทำหน้าที่ด้านควบคุมเครื่องเสียงในการเชิญธงชาติทุกเช้า เรียนได้ 2 เดือน คุณถาวร ใจแก้ว ซึ่งทำงานอยู่ที่ป่าไม้ บ้านอยู่ใกล้กัน บอกให้ไปเรียนที่โครงการ เกษตรในอนาคต ซึ่งแม่โจ้เปิดหลักสูตร 1 ปี ผมก็ตกลงเข้าไปเรียน โดยอาศัยอยู่ กระท่อมทำอาหารทานเอง เพราะเป็นอิสลาม โดยท่านอาจารย์สุทิน ห้วยเรไร ทำหน้าที่เป็นประธานโครงการเป็นเสมือนพ่อ, ครู ฝึกให้เรามีความอดทน มีความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้ชีวิตของการเป็นเกษตรกร เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็น หมู่คณะ การมีเพื่อน การคบเพื่อน การทำงานหนัก ขุดดิน ทำนา ขุดต่อไม้ จึง ซึมซับคำว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" จากนั้นก็สอบเข้าเรียนต่อที่แม่โจ้ได้ในรุ่นที่ 33 ขณะเรียนอยู่ปีที่ 1 พี่วระ สุวิวงศ์ แม่โจ้รุ่นที่ 31 ก็มาชวนให้ไปจัดทำเสียง ตามสาย ซึ่งดำเนินการคนเดียวทั้งหมดทั้งจัดรายการ ควบคุมเสียง อาจารย์ สมบูรณ์ ศศิธร ทำเครื่องขยายเสียงโดยมีลำโพงเล็กๆ กระจายไปตามหอพักต่างๆ ช่วงปิดเทอมก็ต้องเก็บสายและลำโพงไว้ สถานีส่งสัญญาณอยู่ด้านหลังห้องงาน เงินรายได้ กองคลัง ในปัจจุบัน นอกจากจะจัดเสียงตามสายแล้วยังเป็นนักกีฬา บาสเกตบอลของวิทยาลัย ผลเนื่องมาจากตอนที่เรียนมัธยมศึกษาเป็นนักกีฬา บาสเกตบอลของโรงเรียนมาโดยตลอด พอขึ้นปี 2 ก็กรรมด้านเสียงตามสายได้ มอบหมายให้ คุณจำลอง กลสิกรรม เพื่อนร่วมรุ่นให้ดำเนินการต่อ ผมก็สมัครเข้า มาทำงานด้านองค์การนักศึกษา ผมได้รับเลือกเป็นเหรียญิก ทำหน้าที่อยู่ 3 สมัย (สมัยละ 1 ปี) ปีที่ 4 ผมลงสมัครเป็นนายกองค์การนักศึกษา และได้รับการไว้ วางใจจากเพื่อนๆ น้องๆ โดยลงคะแนนให้ผมเป็นนายกองค์การนักศึกษา ทำหน้าที่ดูแลบริการ ประสานงาน พอจบการศึกษาปี 2516 ได้ทำงานเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ณ สถานีผสมเทียมกรมปศุสัตว์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ผสมเทียมโค กระบือ สุกร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน ทำงานได้ 2 ปี ก็มีครอบครัว

ในปี 2518 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง ผมสมัครเข้าเรียนในสาขาสัตวปีก รุ่นเดียวกับ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนปัจจุบัน ท่านเป็นคนเรียนเก่ง ผมเคยถามท่านว่า ตีแม่เหล็กตั้งกินทำไมถึงเรียนเก่ง ท่านบอกว่า "ถึงผมจะเมออย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าเรียนทุกวิชาผมจะทำการทบทวนก่อนเสมอ"

ปี 2520 ผมจบการศึกษาและไปประกอบอาชีพส่วนตัว จนถึงปี 2524 สอบเข้าทำงานที่กรมปศุสัตว์ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และในปี 2530 ศ.ดร.นำชัย หนูผล ได้ชวนให้ผมมาเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และก็สอบได้เป็น รุ่นที่ 2 ของสาขา จึงลาศึกษาต่อใช้เวลา 5 ปี โดยมี รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และจบการศึกษาปี 2535

ต่อมา ปี 2537 อาจารย์สุวัฒน์ ดันตังค์ ซึ่งทำงานอยู่ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ชวนให้ผมมาทำงานที่กองกิจการนักศึกษา ซึ่งขณะนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าจะโอนย้ายงานมาได้อย่างไร จึงได้ปรึกษา รศ.คนูวัต เพ็งอ้น (ชื่อเดิมสวิก) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทำการประสานงานกับ อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อท่านทราบว่าผมมีความประสงค์จะมาทำงานที่แม่โจ้ ก็ให้การสนับสนุนและให้ผมทำเรื่องย้ายข้ามกระทรวงเข้ามาทันที ซึ่งขณะนั้นผมไม่ฝันตลอดเวลว่า "ต้องการเข้ามาทดแทนแผ่นดินเกิด" และผมก็ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง โดยไม่เคย ลาพักม่อน ลาป่วย และปลุกฝังเพื่อนร่วมงานทุกระดับให้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรัก ความสามัคคี จงรักภักดีต่อองค์กร และที่สำคัญ "ให้ความรักและความไว้วางใจ ต่อนักศึกษา" เพราะเราจะต้องทำหน้าที่ให้ "วิชาชีวิต" บัณฑิตแม่โจ้จะต้องนำออกมาใช้ตลอดชีวิตของอารยอยู่ในสังคม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการอ่อนน้อม ถ่อมตน รักสามัคคี อุดหนุน สู้งาน



ผมต้องการเห็นทุกท่านที่เข้าสู่เรือลำนี้ ช่วยกันพายเพื่อนำผู้โดยสาร ถึงฝั่ง และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนครับ ไม่ว่าท่านจะจบมาจากที่ใดก็ตามเมื่อเข้ามาอยู่ในแม่โจ้ ท่านก็ต้องเป็นแม่โจ้ เพราะที่นี่ให้ความอบอุ่นแก่พวกเรามายาวนานรุ่นแล้วรุ่นเล่าและตลอดไป แม่โจ้เป็นผู้ให้ชีวิตผมและครอบครัวต่อจาก บิดา มารดา และพระองค์อัลเลาะห์ (ซ.บ.) เจ้า

ท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี รศ.ดร.อานนท์ เทียบตรง ท่านอธิการบดี อาจารย์สรายุ เพิ่มพูล ท่านอธิการบดี รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการทำงานของผมตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวันนี้ วันที่ผมได้รับใช้แม่โจ้ จนเกษียณอายุราชการ หากมีสิ่งใดที่ทำให้ไม่เป็นที่พอใจด้วยประการใดก็ตามต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณด้วยจิตคารวะ
นายอนันต์ ปัญญาวีร์

รักและผูกพันชาวสภาทุกรุ่น



เมื่อโอนย้ายเข้ามาทำงานที่กองกิจการนักศึกษา ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการหัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ในแรกเริ่มและตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2553 เกษียณอายุราชการ ผมได้ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนห้องน้องพี่ชาวกองกิจการนักศึกษา เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับองค์กรนักศึกษาและนักศึกษานั้น ได้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับนักศึกษาทุกเรื่อง โดยไม่สร้างความหนักใจให้กับ

รองอธิการบดี หรืออธิการบดีเลย ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับสภานักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2553 ตลอดอายุการปฏิบัติราชการ ผมมีหลักของการทำงานในฐานะที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา จะไม่เข้าไปชี้หน้า ควบคุม สั่งการ เพียงแต่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้คำแนะนำในเชิงพัฒนาองค์กร เพราะสภานักศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จัดทำกฎ ระเบียบ เพื่อให้ทุกองค์กรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการปกครองอย่างไม่เสมอภาค เป็นความตระหนักในการทำงานของทีมงานสภานักศึกษาทุกสมัย ด้วยภาระหน้าที่ที่หนักและไม่ถนัด จึงทำให้ทีมงานสามัญไม่ค่อยมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่เพื่อนๆ เลือกเข้ามาทำงาน จำนวนสมาชิกจึงเหลือน้อยลง แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของประธานสภานักศึกษาของทุกปี ก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยมีแรงผลักดันจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า ของสภานักศึกษา ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ทั้งทางโทรศัพท์และมาด้วยตัวเอง สิ่งที่มาภาคภูมิใจใน



การที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาของสภานักศึกษา ก็คือ "การได้รับการยอมรับจากสภานักศึกษาทุกคนให้เป็นที่ปรึกษาโดยไม่ทราบเหตุผล" และสิ่งที่ได้เห็นทีมงานสภานักศึกษาเป็นนักสู้ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถึงแม้จะเหนื่อยน้อยก็ตาม

สุดท้าย ผู้ที่ผ่านการเป็นทีมงานของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษา เป็นที่ยอมรับ และชื่นชม ของผู้ที่ได้มาสัมผัส ถึงแม้ผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลืองานต่างๆ ที่สภานักศึกษาขอคำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นความริเริ่มของคุณรัฐวิชัย พาณิมพลี อดีตประธานสภานักศึกษา 2 สมัย ที่เชิญชวนศิษย์เก่าสภา ตลอดจนเพื่อนักศึกษาจัดทำขึ้นมา ซึ่งเป็นเล่มแรกในชีวิตของการทำงานของผม และขอขอบคุณในน้ำใจที่มีต่อผม

ขออวยพรให้ชาวสภานักศึกษาทุกคนที่ผ่านมา จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว ในหน้าที่การงาน ในการทดแทนคุณแผ่นดินแม่โจ้ตลอดไป

ด้วยความรักและผูกพันชาวสภานักศึกษาทุกคน

นายอนันต์ ปัญญาวีร์

อาจารย์ที่ปรึกษา



คำ มู หิ ตา จิต

ดร.อานนท์ เทียงตรง

คุณอนันต์ ปัญญาวิรุ แม่ใจ 33

ผู้นำนักศึกษาที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับกิจการนักศึกษาแม่ใจ

กว่าจะได้เป็นลูกแม่ใจ คุณอนันต์ ปัญญาวิรุ มีความศรัทธาและผูกพันกับแม่ใจมานานกว่า 40 ปี ถึงแม้จะสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม ของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่ใจ) ในปีการศึกษา 2510 (แม่ใจ 32) แต่ก็ตกลงใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษ "โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Farmer)" ที่มีอาจารย์สุทิน ห้วยไร่ เป็นผู้อำนวยการโครงการ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อในปีต่อไป ซึ่งคุณอนันต์ ปัญญาวิรุ ก็สามารถสอบเข้าได้ในปีการศึกษา 2511 ถือเป็นลูกแม่ใจ 33 คุณอนันต์จึงมีเพื่อนที่สอบเข้าเรียนได้ในแม่ใจ 32 เป็นรุ่นพี่ (ประเพณีที่แม่ใจไม่ได้คำนึงถึงอายุจริง ให้ถือว่ามาก่อนเป็นที่ มาพร้อมกันเป็นเพื่อน มาทีหลังเป็นน้อง)

ความเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยบุคลิกลักษณะและความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น คุณอนันต์จึงได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษาแม่ใจ (อ.น.ม.) รุ่น 33 และที่สำคัญคือเป็นที่ไว้วางใจของอาจารย์ฝ่ายปกครองนักศึกษา (อาจารย์เริ่ม เนตรศิริ) และผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาจารย์วิภาค บุญศรี วงษ์ชัย) ในหลายโอกาสคุณอนันต์ได้ช่วยงานในด้านปกครองและประเพณีของนักศึกษาอย่างมาก เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างผู้นำนักศึกษากับอาจารย์ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาแม่ใจ คุณอนันต์ได้ทำหน้าที่ผู้นำอย่างดียิ่ง ภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา ความเป็นผู้ประสานประโยชน์ของนักศึกษา และความรัก ความศรัทธา สلابันแม่ใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณอนันต์เป็นลูกแม่ใจที่ให้ "ชีวิตจิตใจ มอบให้แม่ใจ" ตลอดเวลา คุณอนันต์สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



แผนกเกษตรกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่ใจ)

ครอบครัวแม่ใจ คุณอนันต์ ปัญญาวีร์ (แม่ใจ 33) หลังจากสำเร็จการศึกษา ปวส. (เกษตรกรรม) แล้วปี 2516 ได้ทำงาน ณ สถานีผสมเทียมสัตว์กรมปศุสัตว์ (ห้วยแก้ว) เชียงใหม่ ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน ได้สมรสกับคุณสมควร (แม่ใจ 28) จำได้ว่าในสมัยที่คุณสมควรเรียนหลักสูตร ปวส. (เกษตรกรรม) ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่ใจ เป็นหัวหน้าหรือประธานนักศึกษาหญิง (ในขณะนั้น) เมื่อทั้งสองแต่งงานกันก็ยิ่งมีความผูกพันกับความเป็นแม่ใจมากขึ้น ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

เมื่อแม่ใจได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร” ในปี พ.ศ. 2518 คุณอนันต์ ปัญญาวีร์ ได้เข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทก.บ.) สาขาสัตวปักษีกรุ่นแรก เมื่อสำเร็จปริญญาตรีแล้วได้เข้ารับราชการที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการ สัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (บ้านเกิดของคุณสมควร) ในขณะที่คุณสมควรก็รับราชการกรมปศุสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาศึกษาต่อปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตร (ทช.บ.) สาขาสัตวปักษีกรุ่นที่ 8 ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่ใจ คาดว่าได้สำเร็จปริญญาตรีในปี 2527-2528 และในปี 2530 คุณอนันต์ ปัญญาวีร์ กลับเข้าเรียนปริญญาโทเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (ทช.ม) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร รวมระยะเวลาศึกษาทุกหลักสูตรที่แม่ใจประมาณ 10 ปี (เวลาส่วนหนึ่งของชีวิต)

คุณอนันต์ และคุณสมควร ปัญญาวีร์ มีบุตร 2 คน คือนายศิวรัตน์ ปัญญาวีร์ (แม่ใจ 68) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บรม.) มหาวิทยาลัยแม่ใจ และนางสาวกรประภา ปัญญาวีร์ (แม่ใจ 66) สำเร็จการศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยแม่ใจ เช่นเดียวกัน ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ใจ โดยสรุปแล้ว คุณอนันต์ (พ่อ) คุณสมควร (แม่) คุณศิวรัตน์ (ลูกชาย) และคุณกรประภา (ลูกสาว) ปัญญาวีร์ ได้รับการศึกษาจากแม่ใจทุกคน ส่วน (เมื่ออยู่พร้อมหน้ากันที่บ้าน) ใครจะเป็นพี่เป็นน้องนั้น ให้ไปว่ากันเอง (ประเพณีแม่ใจมาก่อนเป็นพี่ มาพร้อมกันเป็นเพื่อน และมาทีหลังเป็นน้อง) และนี่คือ “ครอบครัวแม่ใจ”

เกษียณอายุราชการ คุณสมควร ปัญญาวีร์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น่าจะทำหน้าที่เป็น “นายใหญ่ที่บ้าน” ส่วนคุณอนันต์ ปัญญาวีร์ หลังจากได้โอนย้ายจากข้าราชการกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดสัตว์ จังหวัดลำพูน มาเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เทียงตรง เป็นอธิการบดีขณะนั้น) เนื่องจาก อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า คุณอนันต์ ปัญญาวีร์ มีคุณสมบัติพิเศษด้านความเป็นผู้นำ นักศึกษาที่ได้ห่มเทให้กับแม่โจ้ด้วยความรักและศรัทธา จึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอรับโอนจากกรมปศุสัตว์ คุณอนันต์ได้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานด้านกิจการนักศึกษา ได้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา” และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 หลังจากที่ได้ทำงานที่แม่โจ้ในฐานะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เดียวติดต่อกัน 16 ปี คุณอนันต์ ปัญญาวีร์ จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของแม่โจ้” และได้รับพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)”

วันเริ่มต้นในชีวิตจริงที่ไม่มีความเป็นข้าราชการ ไม่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีอำนาจสั่งการ ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา แต่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่มีความคิดเป็นอิสระ มีจิตอาสาต่อสังคมที่เลือกได้ และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ในโอกาสที่เหมาะสม ข้อสำคัญต้องดูแลสุขภาพพรั่งกายและจิตใจให้แข็งแรงและแจ่มใสเพื่อจะได้มีโอกาสช่วยสังคมและผู้อื่นนานเท่านาน เพราะจะไม่วันเกษียณอีกแล้ว ขอให้คุณอนันต์และคุณสมควร ปัญญาวีร์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นข้าราชการบำนาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสุขและแจ่มใสตลอดไป...จากข้าราชการเกษียณที่มีโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมการอุดมศึกษาไทย

ดร.อานนท์ เทียงตรง (แม่โจ้ 20)



คำมุทิตาจิต

ดร.สรายุ เพิ่มพูล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการพัฒนามาแล้ว 75 ปี และกำลังพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกันไปตามภารกิจและต้องเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ตามระเบียบราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เมื่อได้รับอนุมัติ) หรืออยู่ปฏิบัติราชการได้จนถึงอายุ 65 ปี (เฉพาะในบางกรณีและเมื่อได้รับอนุมัติ)

บุคคลที่สามารถอยู่ปฏิบัติราชการได้จนอายุครบ 60 ปี มักจะมีอายุราชการมากกว่า 30 ปี ซึ่งนับได้ว่าได้เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างเต็มที่และได้ทำงานเต็มความสามารถ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์กร (มหาวิทยาลัย) ได้ขยายภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลทำให้บุคลากรสาขาต่างๆ อาทิ อาจารย์ผู้สอน, บุคลากรช่วยสอน ฯลฯ และจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น การบริหารงานซับซ้อนขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยสอน ตลอดจนผู้ให้บริการแก่นักศึกษาต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ต้องอุทิศเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ ต้องขยัน เสียสละความสุขส่วนตัว สุขุม อดทน ต่อทุกสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ต้องศึกษาตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาที่

คาดคิดไม่ถึงและอาจเกิดขึ้นโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ เพื่อให้งานใน
กองกิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น หรือมีปัญหาเล็กน้อยที่สุด บุคลากรที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจึงถูกพิจารณาเป็น
พิเศษ อาจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน รักและชอบที่จะทำงานกับนักศึกษา มี
ความคิดริเริ่มและใฝ่รู้

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ เคยเป็นผู้นำนักศึกษาของแม่ใจมาก่อน (เคยเป็น
นายกองค์การนักศึกษา) และเป็นผู้นำปฏิบัติกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
สุขภาพ สุขุม และมีความมั่นคงทางอารมณ์ ฯลฯ มีประสบการณ์ในการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ สามารถประสานงานกับบุคลากรในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฯลฯ จึง
ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานของกองกิจการนักศึกษา
ซึ่งจะทำงานเกี่ยวข้องกับงานขององค์การนักศึกษาและสถานศึกษา จบจน
ปัจจุบัน (2553) อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ได้รับมอบหมายงานเพิ่มมากขึ้นใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีก็ด้วยความสามารถของอาจารย์เป็นที่
ประจักษ์ การเกษียณอายุราชการตามเกณฑ์ของทางราชการเป็นเรื่องปกติ แต่ใน
ชีวิตจริงอาจารย์ฯ ก็คงไม่เกษียณจากงาน ด้วยสุขภาพและพลังที่ยังดีและมี
อยู่เหลือเฟือก็คงช่วยสนับสนุนให้อาจารย์ฯ ได้ทำงานเพื่อสังคมได้อีก ขอให้พักผ่อน
อย่างเพียงพอ (ในระยะหนึ่งถ้าต้องการ) และเริ่มทำงานเพื่อสังคมทั้งในและนอก
แม่ใจตามศักยภาพต่อไป ขอให้กำลังใจและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่นปัจจุบัน

ด้วยรักและผูกพัน

ดร.สรายุ เต็มพูล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ใจ

10 กันยายน 2553





คำ ม ติ ต า จิต

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

จากใจ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

● รู้จัก ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ มานานตั้งแต่ประมาณปี 2511 ในฐานะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแม่โจ้ห่างกันเพียง 1 ปี 1 รุ่น

● จนกระทั่ง ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ กลับมาเรียนปริญญาโท สาขาการส่งเสริมการเกษตร ที่แม่โจ้อีกครั้งเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว และกลับมาในฐานะลูกศิษย์ปริญญาโท

● หลังจบปริญญาโทแล้วอีกระยะหนึ่งสั้นๆ ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ย้ายจากกรมปศุสัตว์มาอยู่ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เต็มโตเป็นผอ.กองกิจการนักศึกษา และมาเป็น ผอ.สำนักงานอธิการบดีในตำแหน่งสุดท้ายจนเกษียณอายุราชการใน 30 กันยายน 2553

● ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นคนที่รักแม่โจ้มาก “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” อย่างนั้นเลย ทำงานในฐานะ ผอ.กองกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากมากสารพัดปัญหา 108 พันประการ

● ผมคิดว่าคงจะหา ผอ.กองกิจการนักศึกษาได้อย่าง ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ยากมาก (อาจจะแม้แต่ยังไม่เจอในขณะนี้ก็ได้)

● โดยส่วนตัว และครอบครัวตั้งแต่ภรรยาและลูกๆ ของ ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ก็ให้เกียรติและเคารพนับถือผมอย่างดียิ่ง

● ขออวยพร ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ จงโชคดี มีความสุข เป็นที่รักของศิษย์แม่โจ้ และบุคลากรแม่โจ้ตลอดไป

ด้วยจิตคารวะ

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

อธิการบดี (ก.ค.2545-ก.ค.2553)

คำมูทิ ตาจิต

ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์

ขอแสดงความยินดีที่น้องเรา อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 33 เป็นลูกแม่โจ้อีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการรับราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกเหนือจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วอาจารย์อนันต์ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของศิษย์เก่าที่สมาคมฯ โดยรับเป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ หลายยุคหลายสมัยให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้มาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นอย่างสูง

ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนศกนี้ ผมพร้อมคณะกรรมการบริหารและศิษย์เก่า ขออำนวยการอวยพรให้อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ จงมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายไข้เจ็บ

ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ลูกแม่โจ้

ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้



คำมุทิตาจิต สงวน จันทร์ทะเล

ด้วยใจ ให้.....อนันต์ ปัญญาวีร์

ผมย้ายงานจากอีสานมาทำงานที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2513 และมาพำนักในแม่โจ้อยู่หลายปี จึงสนิทสนมกับนักศึกษาและคณะกรรมการ อนม. รวมทั้ง สมาชิก FFT หลายรุ่น ช่วงนั้น นายก อนม. คือ อนันต์ ปัญญาวีร์ ผมก็เลยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในหลายโอกาส

ต้นปี 2515 หลังรับน้องใหม่ ผมชวนน้องๆ อนม. ไปปลูกต้นราชพฤกษ์รอบคูเมืองเชียงใหม่ด้านใน ตั้งแต่แจ่งหัวรินไปถึงประตูสวนดอก ประดูหายยาไปจนถึงแจ่งชะด้า นั่นเป็นกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแม่โจ้ และอนันต์ ปัญญาวีร์ เป็น นายก อนม.

ประเพณีลอยกระทง ผมชวน อนม. ทำกระทงขนาดกลางลอยน้ำได้บรรทุกรถยนต์กระบะคันเล็กของผมไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลนครเชียงใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่แม่โจ้เข้าร่วมงานลอยกระทง

ฉายหนังเพื่อการศึกษา ทุกวันศุกร์ ผมจะนำเครื่องฉายหนัง 16 มม. มาจากที่ทำงาน แล้วมาฉายที่ห้องเรียนรวม (ปัจจุบันเป็นห้องทำงานฝ่ายการคลัง) มี สวิก เฟิงอัน (อ.ตнуวัต ในปัจจุบัน) ทำหน้าที่ฉาย พร้อมกับผมนำเสนอ

รายการ Talk Show เรียกชื่อรายการว่า "One Man Show" จำได้ว่าเชิญ ดร.แสน สายย์ คณะศึกษาศาสตร์ มข. ที่เพิ่งกลับจากอเมริกา มาร่วมรายการ เป็นครั้งแรก โดยมี มานิตย์ ชันชะวีย์ (แป๊ะ) เป็นประชาสัมพันธ์ ให้ นศ.แม่โจ้ ไปนั่งดูและฟังเรื่องราวของชีวิตนักศึกษาไทยในอเมริกาโดยรุ่นพี่ที่เพิ่งกลับมาเล่าให้ฟัง ก็สนุกสนานไปตามแนวแม่โจ้

นั่นเป็นเสี้ยวหนึ่งที่ผมจำได้ว่าเกี่ยวข้องกับ อนม. ที่มี อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นนายก อนม. ในอดีต

อนันต์ ปัญญาวีร์ ทำงานอยู่ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันหนึ่งผมเอ่ยชวนรุ่นน้องว่า "อนันต์ หากอยู่ที่นี้ไม่สนุก อนันต์ เข้าไปช่วยพวกเราทำงานในแม่โจ้ จะตื่นตื่นดินะ...." จากนั้น ไม่นานผมก็มาพบ อนันต์ ที่ กองกิจการนักศึกษาและผมก็เข้ามาช่วยงาน อนันต์ ในงานรับน้องใหม่ ทุกปี ตราบจนปัจจุบัน

อนันต์ ปัญญาวีร์ ทุ่มหัวใจให้กับแม่โจ้ตลอดเวลา น้องๆ หลายคนเห็นดีเห็นชอบจากการทำงานส่วนรวม ก็ได้กำลังใจจาก อนันต์ ปัญญาวีร์ให้กำลังใจ และเป็นแบบอย่างของ ลูกแม่โจ้ ผู้มีจิตวิญญาณของผู้ให้ และเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการให้อย่างต่อเนื่องและให้ตลอดมาจนเกษียณอายุราชการ

ผมขอยกย่อง Spirit และขอจารึกความเสียสละของ อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องๆ ขอให้คุณความดีนี้อยู่คู่แม่โจ้ตลอดไป

สงวน จันทร์ทะเล

ประธานประเพณีรุ่น 25 และนายก อนม. 2505





คำมุทิตาจิต

ปราโมทย์ ขลิบเงิน

ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

ผมโชคดีที่มีโอกาสได้รู้จักใกล้ชิดกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างสมาร்த (Dark tall and handsome) บุคลิกภาพสุภาพนุ่มนวล มีเมตตารักลูกศิษย์ นักศึกษาเสมือนญาติตนเอง เอาใจใส่จริงจังต่อหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ มีจิตอาสา ไม่เคยเกี่ยงงาน ทำได้ทุกอย่าง ไม่มีข้อจำกัด ขอให้เรื่องนั้นๆ เป็นประโยชน์กับองค์กรส่วนรวม หรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เขาจะทำทุกอย่าง ผู้บังคับบัญชานับถือและเกรงใจ ผู้บังคับบัญชารักและไว้วางใจ มีเสียงนุ่ม หูฟังหวาน ร้องเพลงไพเราะ มีเสน่ห์ ความเห็นเหล่านี้เป็นความรู้สึกของผมที่มีต่อผู้ชายที่ชื่อ อนันต์ ปัญญาวีร์ น้องแม่ใจรุ่น 33 ซึ่งมีโอกาสรู้จักและร่วมงานกิจกรรมกันตั้งแต่สมัยที่เราเรียนแม่ใจและได้เป็นกรรมการองค์การนักศึกษาแม่ใจด้วยกัน เมื่อปี 2510-2512 และได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานพัฒนากิจการนักศึกษาอีกครั้ง ในสมัยที่ผมมารับตำแหน่งบริหารที่กองกิจการนักศึกษา และอาจารย์อนันต์ ได้กลับเข้ามาทำงานที่แม่ใจเมื่อประมาณปี 2537-2540

ความที่เราเป็นนักกิจกรรมสมัยที่เราเรียนแม่โจ้ จึงทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษาที่ทำกิจกรรม เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรม นักศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา หรือที่จริงคือพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีความพร้อมในการออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมประเทศชาติ

ในระหว่างการทำงานเราต่างช่วยกันทำงาน ช่วยกันระดมความเห็นกับทีมงาน ทุกๆ ฝ่าย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างดี ในช่วงที่อาจารย์อนันต์ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา อาจารย์อนันต์ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้ความสำคัญกับงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะให้เวลากับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม แม้แต่งานพิธีทางศาสนาต่างๆ อาจารย์อนันต์รู้และเข้าใจลำดับขั้นตอนดี ทำให้ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าคนที่ถือศาสนานั้นๆ หลากๆ คน จึงไม่แปลกใจที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยต้องการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จะมาขอยืมที่กองกิจการนักศึกษา ซึ่งมีเครื่องมือเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง มีเจ้าหน้าที่พนักงานที่พร้อมจะปฏิบัติงานช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะที่โรงอาหารและหอพัก ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นได้ไม่เลือกเวลา ต้องพร้อมที่ต้องเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน เกิดความไม่สะดวก เพื่อให้นักศึกษาकिनอยู่ พักอาศัยได้อย่างมีความสุขเสมือนอยู่บ้านตนเอง

อาจารย์อนันต์ผูกพันกับสถานศึกษาย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานหลายปี เพราะนอกจากจะให้การสนับสนุนสถานศึกษาในฐานะผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ยังทำหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำของสถานศึกษานานมากหลายสมัย อาจารย์อนันต์จึงสนิทและใกล้ชิดกับผู้นำ และกรรมการสถานศึกษา หลากๆ รุ่น และได้รับความเคารพนับถือจากสมาชิกสถานศึกษาทุกๆ รุ่น

ในโอกาสที่อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ทำงานมาจนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ ชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษาและสถานศึกษาปีปัจจุบันจะจัดงานมุทิตาจิตให้อาจารย์อนันต์และอาจารย์ท่านอื่นๆ



ที่นักศึกษาเคารพนับถือ นับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชื่นชมต่อความคิดและการปฏิบัติ
ครั้งนี้ของชมรมศิษย์เก่าสภานักศึกษา เพราะเป็นการแสดงความเคารพยกย่อง
และระลึกถึงความตั้งใจของอาจารย์อนันต์ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์แก่สภานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญ
ในการหนุนเสริม เพิ่มเติมความคิดให้แก่ผู้นำนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า ความผูกพัน
ที่งดงามเหล่านี้จะอยู่ในจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นตำนานชีวิตของ
แต่ละคนสืบไป

สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ พร้อมทั้งครอบครัวและสมาชิก
ชมรมศิษย์เก่าสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบัน
ทุกคน โชคดี มีความสุข เจริญรุ่งเรือง ยึดมั่นในความดี มีความมุ่งมั่น เพียร
พยายามประกอบกิจการงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ มี
สติในการดำเนินชีวิต และระลึกถึงแม่โจ้ สถาบันการศึกษาที่เรารัก

ด้วยความปรารถนาดี
ปราโมทย์ ชลธิเงิน
6 กันยายน 2553



คำมุทิตาจิต

ผศ.ดร.สฤติย์ วิลล

วัน เวลา ปัจจุบันผ่านไปเร็วมาก ผมจำความได้ว่าเพื่อนันต์ ปัญญาวีร์ ของผมท่านเรียนแม่โจ้รุ่นที่ 33 เป็นรุ่นพี่ที่ผมมีความทรงจำที่ผมไม่มีวันลืม เมื่อแม่โจ้รุ่น 36 ก่อนที่จะได้รับรุ่นผม ได้สอบเข้าแม่โจ้แต่ได้ไปเรียนที่เกษตรลำปาง ทุกคนจึงพยายามเรียกร่องที่จะกลับมาเรียนที่แม่โจ้เชียงใหม่ โดยต้องการได้รับจากรุ่นพี่ๆ ขณะนั้นเพื่อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านเป็นนายกองค์การนักศึกษา ท่านได้มากล่าวต้อนรับพวกผม ที่โตม (อาคารแม่ฟ้าذن) ในขณะนั้น ผมยังไม่ลืมวันที่ผมพบกับเพื่อนันต์ในวันนั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่เป็นผู้นำที่มีความสุขุม มีความเรียบร้อย เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ตลอดการทำงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบความสำเร็จ นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและตัวผมด้วยที่นำเอามาปรับใช้กับการบริหารงาน

ในวันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อนันต์ ปัญญาวีร์ ก็จะเกษียณอายุราชการ ท่านได้รับใช้แม่โจ้ในกองกิจการนักศึกษาและเป็นหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ท่านได้อุทิศตนเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับแม่โจ้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ผมขอให้เพื่อนันต์ ปัญญาวีร์ จงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

ด้วยความเคารพรัก

ผศ.ดร.สฤติย์ วิลล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ



คำมุทิตาจิต

รศ.คณูวัต เฟื่องอัน

ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ แม่ใจรุ่น 33 เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผมสมัยตอนเป็นนักศึกษาของแม่ใจ เป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่สุ่ม รอบคอบ เป็นที่รักของเพื่อนๆ ในรุ่น ในสมัยที่เป็นนักศึกษาด้วยกันนั้น ผอ.อนันต์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา ส่วนผมรับผิดชอบในฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาแม่ใจให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามปรัชญาของลูกแม่ใจที่ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาแม่ใจมีความรักความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีแม่ใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีความเคารพในความอาวุโสของรุ่นพี่ ทำให้แม่ใจในสมัยนั้นมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน หลังจากที่ได้ออกศึกษาที่แม่ใจจนสำเร็จการศึกษา ผอ.อนันต์ได้เข้ารับราชการในกรมปศุสัตว์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาส่งเสริมการเกษตร และได้เข้ามารับใช้แผ่นดินแม่ใจโดยเข้ามาทำงานในกองกิจการนักศึกษา ได้ร่วมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างนักศึกษา ให้คำปรึกษาตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแม่ใจและนักศึกษา ต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และในตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาด้วยกันและได้ทำงานที่แม่ใจ ผอ.อนันต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่จะพลีประโยชน์ส่วนตนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะต่อแม่ใจ ด้วยการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนไปคงไม่สามารถทำให้ความรัก ความศรัทธา และความผูกพันต่อแม่ใจได้เลือนหายไปจาก ผอ.อนันต์ หวังว่า ผอ.อนันต์คงจะได้มาร่วมกันพัฒนาแม่ใจต่อไป และขอให้ ผอ.อนันต์ มีความสุขในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

รศ.คณูวัต เฟื่องอัน

แม่ใจ 33

คำมูทิตาจิต

รศ.อาคม กาญจนประโชติ

ปี 2553 ผอ.อนันต์ ปัญญาวีร์ จะเกษียณอายุราชการ ทางชมรมศิษย์เก่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความตั้งใจจะทำหนังสือมูทิตาจิตแด่ ผอ.อนันต์ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาและแนะนำให้กำลังใจในการทำงานของสภานักศึกษามาตลอด ซึ่งก็แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และแสดงมูทิตาจิตต่อผู้อ่อนเป็นที่รักและเคารพของสภานักศึกษา

สำหรับผมกับ ผอ.อนันต์ เราเป็นเพื่อนกันมา 40 กว่าปี เนื่องจากเราเข้าเรียนแม่โจ้รุ่น 33 พร้อมกัน รักและผูกพันกันมาตลอด ช่วงเรียน ผอ.อนันต์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทั้งการเรียนและกิจกรรมของวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมภายในสถาบัน (5 ปี ผอ.อนันต์ จะสภิตอยู่ในแม่โจ้โดยมีกระท่อมอยู่บริเวณบ่อปลาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำในปัจจุบัน) ดังนั้น ผอ.อนันต์ จะเข้าใจและซึมซับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแม่โจ้มากคนหนึ่ง ผอ.อนันต์ ได้กลับมาทำงานแม่โจ้และสร้างสรรค์กิจกรรมไว้มากมาย คิดว่า ผอ.อนันต์ ยังคงต้องผูกพันแม่โจ้ไปตลอดถึงแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม ในโอกาสเกษียณอายุราชการก็ขอให้เพื่อนจงมีความสุข มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพทางจิตใจที่ดี และเพื่อนจงภูมิใจว่าพวกเราแม่โจ้รุ่น 33 ได้ทำงานบ้านของเราเพื่อแม่โจ้ของพวกเราและก็ขอฝากให้น้องๆ ดูแลต่อไป

รศ.อาคม กาญจนประโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
แม่โจ้ 33



คำมูที่ตาจิต

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

แต่...อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีรี

ในฐานะผู้ร่วมงาน และผู้ได้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเวลาใดที่เกิดปัญหากลุ่มใจ หรือต้องการความช่วยเหลือ นอกจากครอบครัวและน้องๆ ในห้องทำงานเดียวกัน อ.อนันต์ จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่เราจะนึกถึงเสมอ

แม้จะรู้จักกันไม่ถึง 20 ปี แต่ครั้งใดที่ต้องการคำปรึกษา คำชี้แนะต่างๆ เราไม่เคยผิดหวังเมื่อเข้าไปพบท่าน และสิ่งที่ท่านให้กลับคืนมานั้น เกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เสมอ ท่านจะคอยห่วงใย ใส่ใจเพื่อนร่วมงานหน่วยเล็กๆ คนน้อยๆ อย่างกองวิเทศสัมพันธ์เสมอ

แต่เวลาผ่าน ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง เฉกเช่น อ.อนันต์ ถึงเวลาที่จะหมดวาระจากหน้าที่การงานตรงนี้ไป ก็ไม่แน่ใจเท่าไรว่าจะมีผู้ใหญ่ (ใจดี) แสนดีให้ ได้พบเจออย่างที่ผ่านมาหรือไม่ ณ เวลานี้ เราจึงได้แต่ขอให้ อ.อนันต์ ได้ใช้เวลาหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขสงบ พบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต และพักให้หายเหนื่อย ฯลฯ ส่วนพวกเรา ก็จะตั้งใจทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป...อีกนาน

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

16 สิงหาคม 2553



คำมุทิตาจิต

นายดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ

แต่...เพื่อนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

พี่ "นันต์" (อนันต์) กับผมรู้จักกันมานานทีเดียว ผมได้รับโอกาสดีๆ หลายครั้งที่ได้สนทนากับพี่นันต์ ไม่ว่าจะเป็นการสอน การมองแบบมีวิสัยทัศน์ การทำงานด้วยความรอบคอบ ตามกติกาให้สมบูรณ์ ฯลฯ ที่สำคัญคือ ทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้พี่นันต์ ผมจะได้รับคลื่นรังสีที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความรักในงานของพี่นันต์ ทุกครั้ง พี่นันต์มีความสุขกับงานจริงๆ ราวกับว่าเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อรู้ว่าพี่นันต์ จะเกษียณอายุราชการแล้ว ผมรู้สึกเสียดายมาก นอกจากนี้ก็คือ พี่นันต์ยังมีความเมตตาต่อผู้ร่วมงานทุกคนอย่างไม่ถือตัว ซึ่งผมมีความรู้สึกสบายใจทุกครั้งเมื่อเข้าพบ และสนทนากับพี่นันต์

ผมคิดว่า ศักยภาพของพี่นันต์นั้นสามารถอยู่ต่อไปในราชการได้อีกหลายปี มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกที่พี่นันต์ต้องเกษียณอายุราชการออกไปจริงๆ

รักและเคารพพี่นันต์ตลอดไป

นายดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ

แสดงมุทิตาจิตแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ



คำมุทิตาจิต

นายเกษม ไคร้มา

ท่านผู้อำนวยการอนันต์ ปัญญาวีร์ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (นักวิชาการสัตวบาล 3) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2524 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับโอนท่านมาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักศึกษานักศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในขณะนั้น) ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 และท่านได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนจนถึงปัจจุบัน

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีอนันต์ ปัญญาวีร์ ในขณะที่รับราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทนสูงงาน ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิด ท่านมีความเลื่อมใสและนับถือศาสนาอิสลาม ท่านได้รับอนุมัติลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2543 โดย

นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (จุฬาราชมนตรี) ช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ท่านเป็นผู้มีความเอาใจใส่ต่องานกองกิจการนักศึกษาทุกด้าน ท่านให้ความร่วมมือโดยให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และมีการพัฒนาด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในแต่ละปีเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ท่านก็ได้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในส่วนของสายงานสนับสนุนด้วยความรู้ความสามารถ รวมทั้งบุคลิกภาพส่วนตัวเป็นผู้ที่มีความสุขุม มีมิตรภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี มีความจริงใจ ไม่ถือตัว จึงทำให้การบังคับบัญชาของท่านเป็นผลดีต่อทางราชการมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน

เนื่องในโอกาสครบรอบเกษียณอายุราชการของท่านผู้อำนวยการอนันต์ปัญญาวีร์ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พุทธานุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พระบรมธาตุดอยสุเทพ อีกทั้งศาลเจ้าพ่อและศาลเจ้าแม่โจ้อันศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อำนวยการอนันต์ ปัญญาวีร์ มีความสุขภาพ สุขใจ พละทานมีแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

นายเกษม โคร์มา

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้





คำมุทิตาจิต

นางสุวรรณา จำภูญชร

ต้นแบบ

- ในชีวิตวัยเรียน นกมีต้นแบบในการเรียน คือ ครูวีระ บางแสน
- ในชีวิตการทำงานเอกชน นกมีต้นแบบในการทำงาน คือ คุณปุ่น คงเจริญเกียรติ
- ในชีวิตการทำงานรับราชการ นกมีต้นแบบในการทำงานหลายคน แต่หนึ่งในนั้นคือ นายอนันต์ ปัญญาวีร์

ในนั้นคือ นายอนันต์ ปัญญาวีร์

ทั้งสามต้นแบบ นกได้สัมผัสการทำงานกับอาจารย์อนันต์ มากที่สุดได้ทำงานได้รับคำสั่งสอน ให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง หลายรูปแบบ แม้กระทั่งการให้คำปรึกษาทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต อยากจะพูดอยากจะเขียนอะไรให้มากกว่านี้แต่มันเยอะมาก แต่สิ่งที่ยากจะบอกมากที่สุด คือ กราบขอบพระคุณ ในทุกสิ่งทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และอยากจะขอโทษ หากพูด หรือ แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นี่จะเป็นต้นแบบการทำงานตลอดไป

นางสุวรรณา จำภูญชร
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา



คำมุทิตาจิต

อรชร วงษ์ศิริ

คำนิยม

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ควรมีคำนิยามประจำตัวท่าน คือ “ใส่ใจคน ใส่ใจงาน ประสานสัมพันธ์”

ตัวจิตรकारวะ

อรชร วงษ์ศิริ

หัวหน้างานกองทุนเพื่อการศึกษา

คำมุทิตาจิต

รุ่งนภา รินคำ

ในวาระที่อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ามาตั้งแต่เข้ารับบรรจุข้าราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ท่านเป็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานเพื่อนักศึกษา และพัฒนางาน สร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เจริญก้าวหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

รุ่งนภา รินคำ

หัวหน้างานแนะแนว กองแนะแนว

สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์



คำมุทิตาจิต

นางสมพร แรกชำนาญ

สำหรับอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิรัตน์ นั้น ดิฉันชื่นชมท่านที่เป็น “ผู้นำทีดีระดับแถวหน้า” ของแม่ใจคนหนึ่ง และนับเป็นโชคดีของแม่ใจ

ท่านต้องรับผิดชอบและดูแลงานใหญ่ๆ ของมหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย บุคลากรและกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ต้องทุ่มเท เสียสละ ทุกๆ อย่าง

ให้ความใกล้ชิด ติดตามงาน ประสานความร่วมมือ ด้วยความเข้าใจในความเป็น “แม่ใจ” กล่าวคิด กล่าวทำ กล่าวตัดสินใจ ชนิดว่า “ถึงลูกถึงคน”

เป็นความแตกต่างกันของคน ความดีงามและการมีคุณค่า ซึ่งมีใช่เรื่องที่ต้องนำมาตัดสิน นิินทา หรือเปรียบเทียบกัน ทำลาย และทำร้ายให้เข้าใจเล่นหรือทำให้ผู้อื่นต้องค้ำลงแต่ประการใด

นับแต่ได้ร่วมงานโดยเฉพาะด้านพิธีการกับท่านมาหลายปี ได้รับโอกาสและคำแนะนำที่ดี ทำให้มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ต่างๆ อยู่เสมอ หลายคนอาจไม่ชอบแต่สำหรับดิฉันกลับชื่นชอบลักษณะการทำงานที่เป็นแบบ “ตรงไปตรงมา” ของท่านเช่นนี้

เกียรติยศ ชื่อเสียง ของขวัญ โล่ รางวัล เป็นธรรมดาสำหรับผู้คน แต่สำหรับอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิรัตน์ คำขอบคุณซึ่งประทับอยู่ในหัวใจให้คนทำงานอย่างพวกเราได้ระลึกถึงในสิ่งดีๆ ที่ท่านมอบให้เสมอมา นั่นคือ “บุคลากรอย่างเรามีสำนักการเมือง หรือผู้บริหาร เราต้องดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ ยกย่องซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเรามีความมั่นคงและพวกเราควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

ดิฉันเห็นด้วยกับหลายคนที่กล่าวว่า “หากคนมาแทนท่านได้ยาก” ด้วยความเชี่ยวชาญนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนๆ หนึ่ง ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจนเป็นอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิรัตน์ คนนี้

นางสมพร แรกชำนาญ

หัวหน้างานจัดหางาน

กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คำมุทิตาจิต

นางจุฑารัตน์ ทศเกต

นับตั้งแต่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเวลา 34 กว่าปี ได้รู้จักกับท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ จะเห็นได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจ ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ท่านได้รับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงจังในงานนั้นๆ เสมอมา โดยท่านจะให้ความเป็นกันเองกับทุกคน จะถามไถ่เรื่องการทำงาน แม้แต่เรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกายท่านจะคอยชี้แนะและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่กำลังพุดคุยกันอยู่ ท่านจะเป็นคนที่ศรัทธาและรักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นสถานที่ที่ได้ให้ความรู้แก่ท่าน และได้มาปฏิบัติงานจนท่านเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2553

ในการนี้ ขออวยพรให้ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ จงมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรเคารพนับถือตลอดไป

นางจุฑารัตน์ ทศเกต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7

หัวหน้างานสหกิจศึกษา



คำมุทิตาจิต

นางเจริญศรี เอียงกฤษ

แต่...อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ผู้บริหาร หรือผู้นำ น้อยคนที่จะมีโอกาส มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะไปถึงจุดนี้ได้ และเมื่อไปถึงจุดนี้แล้ว จะมีสักกี่คนที่จะสามารถเป็นผู้บริหารที่ดีและเป็นที่ยอมรับได้

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับยกย่องนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน รู้สึกชื่นชมและประทับใจในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละและทุ่มเทโดยไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย เป็นตัวอย่างของบุคลากรที่มีความรักและภักดีต่อองค์กรสูงมาก ท่านให้ความสำคัญและความเสมอภาคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ท่านมักจะพูดเสมอว่า เราอยู่กันอย่างพี่น้อง หลายๆ ครั้งที่ท่านอาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเกลียด แต่เราก็รับรู้ได้ว่าท่านเครียดมากกว่า นั่นเป็นเพราะท่านมุ่งหวังในผลสำเร็จของการทำงาน นั่นเอง

มาวันนี้ ในวันที่เกษียณอายุราชการของท่าน ถึงแม้จะรู้สึกใจหายใน ความผูกพันที่เคยได้ทำงานร่วมกันมานาน แต่ก็ยังดีใจว่าท่านจะได้พักผ่อนจากการทำงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเวลาที่อยู่แม่ใจ ความดีที่ท่านได้ทำไว้ จะประทับอยู่ในใจมิรู้ลืม และจะขอนำไปเป็นตัวอย่างและแนวทางในการทำงานต่อไป ขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีในวัยเกษียณตลอดไป

นางเจริญศรี เอียงกฤษ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล



คำมุทิตาจิต

กัณณิกา ชำมสี

เรียน ผอ.อนันต์ ที่เคารพ

สำหรับ ผอ. **ครู**แรกที่เข้ามาทำงานเห็นอาจารย์คิดว่าอาจารย์คงจะดูน่าดู แต่แล้วเมื่อทำงานไปไม่นานจะเชื่อว่าเป็นคนใจดีค่ะ แกรมใส่ใจทุกเรื่องเข้าใจงานรู้แก่นแท้ของงาน ติดตามงานตลอดถึงแม้คนในบางกลุ่มไม่ใส่ใจบ้าง คิดว่าจู้จี้บ้าง แต่ผลงานทุกอย่างสำเร็จ ก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานที่ดีๆ ผอ. คอยสั่งสอนให้ข้อคิดและสะสมประสบการณ์ที่ดีๆ ให้เสมอทุกๆ เรื่อง งานที่สำเร็จได้เพราะ ผอ. คำสอนที่เคยได้รับจากอาจารย์ที่คอยเตือนอยู่ก็จะปฏิบัติและจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ การทำงานของ ผอ. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยค่ะ เสียหายและน่าใจหายที่วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่ยามมีปัญหาคิดถึงอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตลอดเวลา งานหนักคิดว่าไม่ไหวไหวไหวได้ เพราะใจมันรักที่จะทำ ทำได้ทุกอย่าง แต่คนนั้นนะซิ เห็นแก่ตัวเองก็มีมาก เห็นแก่ตัวเองมันยากที่จะแก้ไข เห็นแก่ตัวมากทุกที ไม่ใส่ใจงานแถมเอาเปรียบอยู่ได้ยังไม่สำนึกอีก ทุกวันนี้ก็คอยสอนให้กำลังใจกับตัวเองกับเด็กๆ ในห้อง “คิดว่า คิดดี ทำดี” เท่านั้น

ทุกวันนี้คิดเสียว่าการทำงานไม่ใช่การเล่นขายของ ที่เราสามารถทำส่งๆ ไปได้ เพราะการทำงานคือสนามชีวิตจริงที่เราจะต้องทำงานให้ได้ดีที่สุด เพราะผลงานเหล่านั้นหากเราทำไม่ดีก็จะย้อนกลับมาประสานตัวเอง และในทางกลับหากเราทำดีผลงานต่างๆ ก็จะช่วยเสริมเราดีเช่นกันค่ะ ก็ทุกวันนี้ “คิดว่า คิดดี ทำดี” ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แค่ไหน ขอให้เราทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใส่ใจให้กับงาน หนูคิดว่างานนั้นจริงๆ จะสำเร็จได้ ที่อยู่แม่ใจดี ทำงานได้สำเร็จและภูมิใจแล้วที่ทำได้ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี ถึงแม้ไม่ใช่ศิษย์ลูกแม่ใจก็ตามก็รักแม่ใจค่ะ “งานหนักไม่เคยฆ่าคนจริงๆ” เสียหายและน่าใจหายที่เข้ามาร่วมงานกับอาจารย์ในเวลา 13 ปี ที่ผ่านมา แต่ ผอ. ยังอยู่ในใจพวคนูตลอดเวลาค่ะ หวังว่าอาจารย์คงจะเข้ามาให้คำปรึกษาการทำงานอยู่นะค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ ผอ. มีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง

ด้วยความเคารพและระลึกถึงเสมอค่ะ
จาก กัณณิกา ชำมสี (ปู) ศิลปวัฒนธรรม
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2553 ณ แม่ใจ



คำ มู ทิ ตา จิต

นายสุเทพ นันทะขมภู

นับตั้งแต่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิร์ มาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร จะเห็นได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับชั้น มีความจริงใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดหมาย ท่านให้ความสำคัญกับตนเองกับทุกคน ในขณะเดียวกันท่านจะให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการแก่บุคลากร สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษาได้เรียนรู้งานทุกอย่าง เกิดประสบการณ์ตรงและได้ปฏิบัติจริง ดังคำที่ท่านปรารภอยู่เสมอว่า “การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นโดยเฉพาะการเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็น การเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต” ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้อย่างรอบด้านก่อนที่จะออกไปเผชิญชีวิตที่แท้จริงในสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างเสริมความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมตัวสู่โลกภายนอก ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาทุกคนได้สำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากความตั้งใจในการปฏิบัติงานแล้วท่านยังต้องการให้ งานนั้นๆ บรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สำคัญที่บุคลากรและนักศึกษาทั่วไปจะนำไปเป็นแบบอย่าง

นายสุเทพ นันทะขมภู

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

19 สิงหาคม 2553



คำมุทิตาจิต

นายวิฑัย สุขเพราะนา

ผอ.อนันต์ ปัญญาวีรี

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงานสูง ท่านติดตามการทำงานและผลการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่ทำงานกับท่านมีความคิด มีความรับผิดชอบ ติดตามผลงานของตนตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานไปสู่ความสำเร็จ เพื่อมวลชนส่วนรวมของชาวแม่โจ้ตลอดไป

รัก เคารพ

นายวิฑัย สุขเพราะนา

รักษาการหัวหน้างานคนตรีและนันทนาการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คำมุทิตาจิต

นายกฤษณะ ธนธนานนท์

หากเอ่ยชื่อของ “อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์” คงไม่ได้เป็นการรู้จักและเคารพแต่ในกลุ่มของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเท่านั้น หากแต่เป็นที่รู้จักและเคารพของนักศึกษาโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นทั้งฐานะอาจารย์ที่คอยสอน ฐานะผู้ปกครองที่คอยตักเตือน ฐานะรุ่นพี่ที่คอยปกป้องและดูแล

หากจะกล่าวถึงในส่วนของสภานักศึกษา ที่ได้ท่านอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเรานั้นผมยอมรับเลยว่าท่านเป็นผู้ที่วางรากฐานและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 38 นั้นเกิดปัญหาขึ้นมากมายใน ส่วนของงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานเรื่องการตรวจสอบการทำงานและบัญชีของ หน่วยงานนักศึกษาด้วยกัน ที่มักจะมีแรงต้านจากองค์กรต่างๆ และแรงโต้ตอบ จากบุคคลที่เสียผลประโยชน์ แต่อาจารย์ท่านก็ได้ให้คำปรึกษาที่ตีเยี่ยมและช่วยให้ ทุกคนมีกำลังใจและจุดยืนที่จะทำเพื่อ “แม่ใจ” ได้อย่างไม่ย่อท้อ

นอกจากนั้นท่านยังพูดกับผมด้วยว่า “การทำงานในส่วนของนักศึกษาด้วยกัน เราอย่ามองว่าเราจะเข้าไปตรวจสอบและจับผิดคนอื่นเขา แต่ให้เราทำ เหมือนประหนึ่งว่าการทำงานของเราจะช่วยให้เขาโปร่งใสและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” ซึ่งจากการที่ทุกคนยึดหลักการดังกล่าว ทำให้สภานักศึกษา เป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการยอมรับจากภายในมหาวิทยาลัย และจากสภานักศึกษาในสถาบันต่างๆ มาโดยตลอด

ปัจจุบันนี้ทางสมาชิกสภานักศึกษา ปี 2538 ทุกคนยังคงมีความสำนึก ในพระคุณและประโยชน์ ที่ทางอาจารย์ท่านได้ให้ไว้กับทุกคน และองค์กรของเรา อย่างไม่เสื่อมคลาย และคำพูดที่ท่านมักจะแทนตัวเองว่า “พี่” แทนคำว่า “อาจารย์” นั้น ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ทำให้ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ที่หา ที่สถาบันไหนไม่ได้อีกแล้ว

สุดท้ายนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งปวง จงดลบันดาลให้ “ท่าน อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์” มีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิต อย่าได้มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับ ท่าน และผมขออนุญาตท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไปในอนาคตด้วย

นายกฤษณะ ธนธนานนท์
ประธานสภานักศึกษา ปี 2538

คำมุทิตาจิต

เร่งรัด สุทธิสน

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการเขียนความรู้สึกในหนังสือเล่มนี้ เพราะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยพร่ำรัก และศรัทธาในตัวท่านอาจารย์อนันต์เป็นอย่างมาก ท่านเป็นที่ปรึกษาของสถานักศึกษามาหลายปี รวมทั้ง ปี 2539 ด้วย ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอนแรกท่านบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ท่านอื่นๆ มาเป็นที่ปรึกษาสถานักศึกษา แต่เมื่อผมและทีมงานเข้าไปขอให้ท่านเป็นที่ปรึกษาสถานักศึกษาต่ออีก 1 ปี ท่านก็ยินดี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติงาน เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์ทุกคน

“พี่” เป็นคำพูดที่ท่านชอบใช้แทนตัวเองเวลาพูดกับพวกเรา ท่านเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานักศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด ทุกๆ ครั้งที่มีการประชุมสถานักศึกษาท่านจะอยู่ในที่ประชุมและเลิกประชุมพร้อมๆ กับพวกเรา ท่านจะคอยให้กำลังใจผมเสมอ และท่านยังทำให้ผมได้มีประสบการณ์ดีๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยการคัดเลือกให้ผมได้ไปดูงานประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพข้าราชการ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ท้วมเท และเสียสละ จากนี้ต่อไปท่านอาจารย์จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ผมและน้องๆ สภา'39 ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และหวังว่าจะได้พบท่านอาจารย์บ่อยๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และของสถานักศึกษาในโอกาสต่อไป

เร่งรัด สุทธิสน

ประธานสถานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2539



คำมุทิตาจิต

นายถาวร ทาธินัน

“เมื่อเริ่มรู้ว่าวันนี้มาถึงลูกศิษย์ทุกคน ต่างก็รู้สึกใจหาย”

“หาก मैंนจะกล่าว คำพูดใดที่ให้ฟังได้อย่างแสนไพเราะ เสนาะหู แต่นั้นไม่สำคัญ เท่ากับแบบอย่างที่ท่านอาจารย์ อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านได้ปฏิบัติรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังคำกล่าวที่ว่า ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง ลูกศิษย์ทั้งหลายขอแสดงออกด้วยความจริงใจพร้อมกัน ณ บัดนี้ ด้วยความรู้สึก ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์ อาลัยอำลา ด้วยคำมุทิตา”

ยากจะเอ่ย ถ้อยคำ อธิลาอาจารย์
สุดเสกสรร คำใด ไม่อาจลา
ด้วยคุณงาม ความดี ที่มอบให้
สอนสั่งศิษย์ แน่ซึ้ง ดีทั้งปวง
อาจารย์เคียงข้าง ร่วมทุกข์ ร่วมสุขสร้าง
อุปสรรค นานับ ประคับประคอง
อาจารย์เป็น แบบอย่าง สร้างแม่บท
คำสอนสั่ง จารึกไว้ ในกมล
ณ บัดนี้ ดังเรือ ชนะคลื่น
ถูกลมฝน คลื่นซัด มีท้อใจ
ด้วยภาระ เกียรติยศ ที่แบกรับ
เป็นหน้าที่ ยิ่งใหญ่ ไม่ละวาง
บัดนี้เรือ ชนะคลื่น แล่นถึงฝั่ง
แม้ในจิต คิดยับยั้ง ยังอาลัย

เพราะสุดที่ อาลัย ใจห่วงหา
ด้วยน้ำตา เอ่อสะท้อน อยู่ก่อนทรวง
ด้วยหัวใจ ยินดี ไม่มีหวง
ทั้งยังห่วง ปู่ทาง วางครรถง
เดินร่วมทาง ฝ่าฟัน กันทั้งมอง
เพื่อสร้างฝัน อันเรืองรอง มองศิษย์ตน
ขอประณต น้อมใจ ให้เห็นผล
เป็นกุศล สร้างบัณฑิต ศิษย์ต่อไป
กี่ยวนคืน เดินทาง ทะเลใหญ่
กัดฟันสู้ เพื่อเส้นชัย อยู่ปลายทาง
หางเลื้อจับ หนักแชน อยู่สองข้าง
นำศิษย์สู่ แสงสว่าง อย่างปลอดภัย
ได้ยืนยง สง่างาม และยิ่งใหญ่
ขออวยชัย แต่อาจารย์มีสุข พบโชคดีเอย

“บัดนี้ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่ตราตรำมาเนิ่นนาน ท่านทำจนครบสมบูรณ์แล้ว ท่านสร้างคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม จนเห็นดอกผลที่ท่านสร้างมามากมาย ดังนั้นท่านอาจารย์ อนันต์ ปัญญาวีร์ จึงเป็นผู้สมควรยกย่องที่สุด”

กระผม ในนามตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 61 และศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่โจ้ ปี 2540 ทุกคน ใคร่ขอพรให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คอยเป็นผู้สร้างศิษย์ เป็นร่มเงา คอยชี้แนะปัญญาแก่ศิษย์ตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายถาวร ทาธินัน

ประธานสภานักศึกษา 2540 ตัวแทนศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่โจ้ ปี 2540

คำมูทิตาจิต

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2541

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

เมื่อพวกเราชาวสภา'41 ได้รับทราบข่าว 30 กันยายน 2553 เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในอาชีพข้าราชการของอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ใจหนึ่งพวกเรารู้สึกเสียโดยข้าราชการที่มากไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความเสียสละอย่างอาจารย์อนันต์ แต่อีกใจหนึ่งพวกเราก็นินดีกับอาจารย์ด้วย เพราะอาจารย์ทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปีที่รับราชการมา จึงถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะได้พักผ่อน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป อาจารย์ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ได้นอนตั้งแต่หัวค่ำ ได้ตื่นนอนสายมากขึ้น และจะได้ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำหลังเกษียณ

เพราะที่ผ่านมาอาจารย์มักจะได้พักผ่อนน้อย ต้องนอนดึกๆ ตื่นแต่เช้า ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัย หรือช่วงที่พวกเรามีการประชุมสภา โดยเฉพาะช่วงการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณดำเนินงานขององค์การนักศึกษาแม่โจ้ (อ.น.ม.) พวกเราจำได้ดี เพราะไม่ว่าพวกเราจะประชุมกันดึกตื่นมากแค่ไหน อาจารย์อนันต์จะเป็นอาจารย์ท่านเดียวที่จะกล่าวปิดประชุม และเดินออกจากห้องประชุมพร้อมๆ กับพวกเรา อาจารย์ไม่เคยทิ้งพวกเรา ให้คำปรึกษาที่ดีตลอดเวลาการประชุม แล้วบางครั้งยังทำหน้าที่ห้ามทัพเมื่อพวกเราเหล่าสภานักศึกษาปะทะคารมกับหนุ่มๆ สาวๆ ชาว อ.น.ม.



อาจารย์อนันต์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่คู่กับสภานักศึกษาแม่โจ้มานานหลายปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ว่าสภานักศึกษารุ่นใดสมัยใดก็ขอให้มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์อนันต์จะรับเป็นที่ปรึกษาให้เสมอ อาจารย์อนันต์เป็นอาจารย์ที่รักในการทำกิจกรรม อาจารย์บอกเสมอว่าสมัยที่อาจารย์เป็นนักศึกษา อาจารย์ก็เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกัน และเมื่อเป็นอาจารย์ของแม่โจ้ ก็ได้ทำหน้าที่ดูแลการทำกิจกรรมของนักศึกษาแม่โจ้มาตลอด โดยอาจารย์อนันต์จะทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ พวกเราชาวสภา'41 จึงรักและเคารพอาจารย์อนันต์มาก และตั้งใจทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างเต็มที่ให้สมกับที่พวกเรามีตัวอย่างที่ดีอย่างอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิ

ณ โอกาสนี้ พวกเราสภา'41 ทุกคน ขอให้ท่านอาจารย์อนันต์ที่รัก และเคารพ มีความสุขกับชีวิตหลังการเกษียณ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งใจ และมีสุขภาพแข็งแรง มีสิ่งใดที่พวกเรา น้องๆ สภา'41 สามารถทำเพื่อแสดงความรัก และเคารพแล้ว ขอให้อาจารย์บอกมาได้เลย พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ/ครับ

ด้วยรักและเคารพยิ่ง

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2541



คำมุทิตาจิต

รัฐวิทย์ พาฉิมพลี

ด้วยรัก ผูกพัน และศรัทธา...จากสภา 42 และ 43

ผมเป็นลูกแม่ใจคนหนึ่งนอกจากจะได้รู้จักอาจารย์อนันต์ในฐานะที่เป็นผอ.กองกิจการนักศึกษาที่ดูแลทุกข์สุขของนักศึกษาทุกคนแล้ว ยังได้รู้จักกับท่านในฐานะ "อาจารย์ที่ปรึกษาสถานักศึกษาแม่ใจ" ซึ่งผมเป็นสมาชิกสถานักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี 2541 ซึ่งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาสภาฯ เป็นปีที่ 5 (ครั้งแรกปี 2537) ในปี 2542 ผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสถานักศึกษา ชาวสภาก็มีมติว่าให้เชิญอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาสภาฯ เป็นปีที่ 6 แม้ภารกิจของอาจารย์จะมากแต่อาจารย์ยังยินดีรับเป็นที่ปรึกษาให้ ทำให้การดำเนินงานของสถานักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ ปี 2543 ผมได้มีโอกาสเป็นประธานสถานักศึกษาอีกสมัยหนึ่ง ในปีนี้แม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะให้สถานักศึกษามีการเปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่ (ด้วยเหตุผลใดผมไม่ขอกล่าวถึง) แต่ในที่สุดชาวสภา 43 ก็มีความเห็นร่วมกันว่าเสนอชื่ออาจารย์ และ รศ.ดร.เทพพงษ์พานิช คณบดีคณะธุรกิจการเกษตรในขณะนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่มาประมาณหนึ่งภาคการศึกษา ได้เรียกผมและรองประธานสภาไปพบและบอกว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษานักศึกษามากี่หลายปีติดต่อกัน อยากให้สถานักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากอาจารย์ท่านอื่นบ้าง หากสถานักศึกษาจะมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวก็คงไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก



และโดยหน้าที่แล้วอาจารย์ก็มีหน้าที่โดยตรงในการอำนวยความสะดวกให้แก่
องค์กรนักศึกษาอยู่แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านก็จะได้ทำหน้าที่อย่างอิสระ เต็มที่
และสภานักศึกษาเองก็จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหลายคนเหมือนอย่าง อนม. เมื่อ
ได้อินสิ่งที่อาจารย์สื่อให้พวกเราฟังในวันนั้น มันเป็นเรื่องที่พวกเราไม่เคยคาดคิด
มาก่อน และรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก อาจารย์จึงบอกต่อไปว่า อาจารย์เองแม้
จะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นทางการ แต่ก็ยังต้องดูแลพวกเราเหมือนเดิม เพราะ
รศ.ดร.เทพ เองก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ท่านก็ฝากให้อาจารย์ช่วยดูแล จากการ
ที่อาจารย์ขอลาออกจากที่ปรึกษาสภาในครั้งนั้นได้เกิดคำถามอย่างมากมายจาก
รุ่นพี่สภา ผมก็ตอบรุ่นพี่ตามเหตุผลที่อาจารย์ให้ไว้ แต่ในใจลึกๆ ของผมผมคิดว่าคง
มีเหตุผลที่ลึกกว่านั้น ที่อาจารย์ไม่สามารถบอกพวกเราได้ ผมคิดว่าอาจารย์คงอยู่
ในสถานการณ์เดียวกันเหมือนกับที่ผมถูกหลายฝ่ายพยายามเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานานกระทั่งสภา 43 หมวดวะ และหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้รับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาต่อมาจนกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการ รวมเป็นเวลากว่า 17 ปี
ท่ามกลางคำถามของหลายๆ ฝ่ายว่าทำไมสภานักศึกษาไม่เปลี่ยนที่ปรึกษาลักที่
ผมเองก็เชื่อว่าอาจารย์เองก็คงไม่รู้เหตุผลและเกิดคำถามในใจเหมือนกัน ผมจึงขอ
ถือโอกาสนี้บอกความในใจที่ผมรู้ และมีโอกาสได้อินได้ฟังจากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ
ชาวสภาหลายรุ่น ให้อาจารย์ได้รู้ว่า ทำไมสภานักศึกษาถึงเลือกอาจารย์เป็นที่
ปรึกษามาทุกปี ทุกปีเมื่อสภาผลัดเปลี่ยนสมาชิกรุ่นใหม่ พี่ๆ สภาเก่าก็จะตั้ง
คำถามเปิด "อาจารย์ที่ปรึกษาสภาที่เราต้องการ" ให้น้องๆ ช่วยกันคิด ซึ่งคำตอบ
ที่ได้คือ อยากได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีเวลาให้เรา เข้าใจระบบกิจกรรมนักศึกษา
เป็นผู้สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เราได้ ไม่เข้ามาชี้หน้านักศึกษา
ไม่ใช้องค์กรและนักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เปิดโอกาสให้เราได้ฝึกคิด
ฝึกทำ และตัดสินใจด้วยตนเอง

น้อยครั้ง ที่พวกเราจะเห็นอาจารย์ขึ้นมาห้องสภานักศึกษา อาจารย์จะ
มาก็คือเมื่อพวกเราเชิญมาในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับปริญญาบัณฑิตสภา
งานไหว้ครู และในยามที่เวลาที่มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน เท่านั้น เพราะ
อาจารย์อยากให้พวกเราเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้านำเสนอ และ
กล้าตัดสินใจ แต่ทุกครั้ง เวลาประชุมใหญ่ขององค์กรนักศึกษาจะตึกตื่นสักเพียงไร

ซึ่งมีหลายครั้งที่เริ่มประชุมหกโมงเย็นแล้วเลิกหกโมงเช้าของวันใหม่อาจารย์ก็อยู่
กับพวกเราจนเลิกประชุม และหลายครั้งที่อาจารย์ติดธุระสำคัญไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว หากสถานักศึกษามิงาน อาจารย์ก็จะเลื่อนงานนั้น
ออกไปก่อน ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆ อาจารย์ก็จะถามพวกเราว่าเลื่อนออกไปก่อนได้ไหม
และหากมีสิ่งใดติดขัด อาจารย์ก็จะช่วยเหลือนอำนวยความสะดวกให้ทุกครั้ง
นี่คือคำตอบว่า อาจารย์สถานักศึกษาทำไมต้องเป็น อนันต์ ครับ และเป็นสิ่ง
ที่พวกเราชาวสภาประทับใจมาจนถึงวันนี้

จากการที่พวกเราได้มีโอกาสทำงานในสถานักศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้
อะไรหลายๆ อย่างจากอาจารย์ โดยเฉพาะเทคนิคการทำงาน ความมีน้ำใจ
ความเสียสละ ความรักสถาบัน อาจารย์ได้หล่อหลอมให้พวกเราเป็นผู้มี
ความอดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งพวกเราเองก็รู้สึกอยู่เสมอว่าอาจารย์
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ความก้าวหน้าและความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ที่อาจารย์ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี (ระดับ 9) ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการสายสนับสนุน (สาย ข.)
และยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เป็นบำเหน็จ
คุณความงามดีในชีวิตราชการ อันเป็นผลมาจากการตรากตรำทำงานอย่างไม่รู้จัก
เหน็ดจักเหนื่อย ทุ่มเหง่ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และเวลาให้กับงาน ทำให้พวกเรา
มีความมั่นใจว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ยังใช้ได้ผลทุกยุคทุกสมัย

เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วที่พวกเราจบการศึกษาจากแม่โจ้ และออกไป
จากสถานักศึกษาแม่โจ้ สิ่งที่เห็นชัดซึ่งเป็นผลผลิตจากการพร่ำสอนของอาจารย์
คือความรัก ความผูกพัน ที่พวกเราที่ เพื่อน น้อง ชาวสภาทุกคนมีให้กันจนเป็นที่
ยอมรับของผู้บริหารและบุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่น พวกเรา
เองมีความภูมิใจในสถานักศึกษา และเชื่อว่าอาจารย์เองก็มีความรู้สึกเหมือนพวกเรา
ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างสถานักศึกษาให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
มีความสง่างาม และเป็นผู้ปิดทองหลังพระตลอดมา อาจารย์ได้สร้างพวกเราให้
เป็นคนที่มีคุณภาพ จนประสบผลสำเร็จในชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ด้วย
สำนึกในพระคุณของอาจารย์ที่มีต่อสถานักศึกษา และพวกเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์
สิ่งที่พวกเราจะตอบแทนพระคุณได้ก็มีเพียงแต่การสืบสานปณิธานลูกแม่โจ้ตามที่
อาจารย์พาดำเนินมา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะเป็นสิ่งแทนความรัก ความผูกพัน และ



ความศรัทธา ที่พวกเราชาวสภามีต่ออาจารย์ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก
 ชาวสภากันไม่อาจบรรยายความรู้สึกนี้ได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะที่ได้
 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพี่ เพื่อน น้องชาวสภามากกว่า 10 ปี ทำให้ผมรู้ว่า
 น้ำใจและมิตรภาพความเป็นลูกแม่โจ้ไม่เคยเหือดแห้งและจางหาย สิ่งเหล่านี้เป็น
 สิ่งที่ยืนยันได้ว่า ปณิธานในการสร้างนักศึกษาของอาจารย์ได้บรรลุความตั้งใจแล้ว
 ในโอกาสที่อาจารย์เกษียณอายุราชการ พวกเราก็รู้สึกดีใจ ที่อาจารย์จะได้มีเวลา
 ให้กับตัวเอง และครอบครัว หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการรับใช้แผ่นดิน
 และแม่โจ้มานาน พวกเราเชื่อว่าอันิสงส์แห่งคุณงามความดีที่อาจารย์ได้ปฏิบัติมา
 จะส่งผลให้อาจารย์มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต และพระอัลเลาะห์เจ้าคงจะ
 ประทานพรให้อาจารย์สุขสวัสดิ์ตลอดไปเป็นแน่แท้ หากอาจารย์มีสิ่งใดให้พวกเรา
 ชาวสภาดำรับใช้โปรดได้เมตตาให้โอกาสพวกเราได้รับใช้ หากจะไปเหนือใต้ออก
 ตก ขอให้บอกพวกเราชาวสภาก่อน พวกเราพร้อมต้อนรับด้วยความยินดี การทำ
 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจสิ้นสุดเพียง
 เท่านั้น แต่การเป็นที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่โจ้คงยังเป็นตลอดไป
 “แม่โจ้คงหาคนมาแทนท่านยาก”

ด้วยความเคารพอย่างสูง

รัฐวิษณุ พาดิมพลี

ประธานสภานักศึกษาแม่โจ้ ปี 2542 และ 2543

ในนามชาวสภานักศึกษา ปี 2542 และ 2543



คำมูทิตาจิต

นายประธาน เดชขำ

กราบอาจารย์อนันต์ ที่เคารพ

ผมได้รับการประสานจากพี่รัฐวิษณุ (หนูย) ว่าในปีนี้อาจารย์อนันต์ ปัญญาวิริ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสถานักศึกษา จะเกษียณอายุราชการ ทางชมรมฯ จะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงานเกษียณของ อาจารย์ ผมในนามสถานักศึกษาปี 2544 มีความรู้สึกใจหายอยู่ไม่น้อย เพราะ ต่อนี้ไปแม่โจ้จะขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนักศึกษา แต่ก็อีกใจหนึ่งก็ดีใจ ที่อาจารย์จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เมื่อครั้งตอนกระผมเรียนอยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาโดยเป็นสมาชิกสถานักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และเป็นประธานสถานักศึกษาในปี พ.ศ. 2544 เรียกได้ว่า ชีวิตในวันวันหนึ่งของกระผมได้คลุกคลีกับสถานักศึกษาและกองกิจการนักศึกษา มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของผม ที่ได้มาพบกับฉายานมิตร ณ ที่แห่งนี้ และโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือการที่ผมได้อาจารย์คอยให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ ในการทำงานสถานักศึกษามาโดยตลอด หลังจากจบมาผมเองไม่ค่อยมีโอกาส กลับไปสภา และไปเยี่ยมอาจารย์ แต่ก็ได้รับข่าวความเคลื่อนไหวของสถานักศึกษา และอาจารย์จากชมรมฯ อยู่ตลอด และทราบข่าวว่าอาจารย์ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ก็รู้สึกดีใจกับอาจารย์ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ



ผมและเพื่อนๆ มีวันนี้ได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับการพร่ำสอนด้านวิชาการ จากคณาจารย์คณะ และส่วนที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับการเรียนรู้ การพร่ำสอนจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม หากนับย้อนเวลาที่ผ่านมาก็เกือบสิบปี สิบปีที่ผ่านมามันช่างรวดเร็วนัก อย่างไรก็ตามแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ภาพการทำงานร่วมกับอาจารย์ยังอยู่ในความประทับใจของผมและเพื่อนๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยาก อาจารย์สอนให้ผมและเพื่อนๆ คิดเป็น ทำเป็น และให้มีความอดทนซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สภาและแม่ใจให้ติดตัวมา

ในโอกาสนี้ กระผมในนามของสมาชิกสภานักศึกษา ปี 2544 ทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีของเจ้าแม่ใจจงอำนวยพรให้อาจารย์มี สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยืนาน และมีความสุขในชีวิตดีหลังเกษียณ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกศิษย์ตลอดไป

ด้วยรักและเคารพ

นายประธาน เตชขำ

ประธานสภานักศึกษา ปี 2544

ในนามสภานักศึกษา ปี 2544





คำมูทิตาจิต

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ บุญภาวิน

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่มีสถานศึกษารุ่นใดไม่รู้จัก อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านอยู่กับพวกเราชาวสภานักศึกษามาอย่างยาวนานทุกรุ่นทุกสมัย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ผู้ซึ่งคอยแนะแนวทาง ชี้ผิดชี้ถูก คอยอำนวยความสะดวก ให้พวกเราได้ทำกิจกรรมได้เรียนรู้ภายใต้กรอบกติกา ภายใต้บทบาทขององค์กรนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในวิชาชีพซึ่งไม่สามารถหาได้จากตำราสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัย จนกล่าวได้ว่าท่านคือเบ้าหลอมของสภานักศึกษาโดยแท้ ถึงวันนี้แม้ท่านได้เกษียณอายุราชการ อันหมายถึงได้หยุดพักจากบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราชาวสภานักศึกษา พวกเราชาวสภานักศึกษาเชื่อมั่นว่าเบ้าหลอมนี้ได้สร้างแบบพิมพ์ แบบอย่างเอาไว้มากมายซึ่งปรากฏอยู่ในคุณสมบัติอันดีงามประจำตัว ประจำองค์กรของพวกเราชาวสภานักศึกษาทั้งเก่าใหม่ และจะยังถ่ายทอดไปสู่สภานักศึกษารุ่นต่อไป เพราะอุดมการณ์ของท่าน คือปณิธานของพวกเราชาวสภานักศึกษา

ขอแสดงความมูทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ บุญภาวิน

รองประธานสภานักศึกษา 45

ในนามสภานักศึกษา 2545





คำมุทิตาจิต

วิฑูรย์ ศรีหาบุญทัน

ในนามศิษย์เก่าชาวสถานศึกษาประจำปี 2546 ขอรวมดวงใจแสดงซึ่งมุทิตาจิตแด่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ในวาระเกษียณอายุราชการมาถึง จากที่ท่านได้รับราชการควบคู่กับดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษาเรามา ยาวนาน ด้วยความรักและเอ็นดูต่อน้องๆ ลูกศิษย์ชาวสภาของท่าน ท่านอยู่เคียงข้างคอยคำชี้แนะ คอยปลอบประคอง ชื่นชมทางสว่างดังเช่นแสงส่องนำทางให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าแล้วรุ่นแล้วอย่างตลอดมา ความรู้ความเข้าใจมากมายที่ท่านมอบให้ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ความอบอุ่นของบรรยากาศการทำงานในฐานะรุ่นพี่ และแบบอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นเป็นได้ตั้งตัวอย่างที่ดีที่สุดให้เราได้เดินทางตาม แม้ช่วงเวลาเหล่านั้นจะไม่นานและผ่านพ้นไปนานก็ตาม แต่ความประทับใจและความผูกพันยังคงอยู่และจะยาวนานตลอดไป ทุกๆ ครั้งทีระลึกถึงแม่ใจ...สภานักศึกษาที่เรารัก...วันเวลาเก่าๆที่ผ่านมา เราจะจำได้เสมอว่าเรามีท่านอยู่กับพวกเราทุกครั้ง จะเข้าตัว หรือติดดิน ก็ไม่มีสักครั้งที่ท่านปล่อยพวกเราโดดเดี่ยว สู้ปัญหาต่างๆ นานา โดยลำพัง จนบางครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยและท้อ ก็จะมีแรงสู้ต่อเมื่อเห็นท่านอยู่ไม่ห่างจากเรา (จะมีท่านและวิทยุสื่อสาร ในชุดเสื้อคอโปโลคู่กายเสมอ) ท่านมีคำพูดเป็นวลีสั้นๆ คอยเติมให้เรามีแรงสู้ตลอดเวลา (ถึงแม้ว่าห้องทำงานของท่านจะมีนักเรียนน้อยคนนักที่กล้าขยี้กราย เข้าไป) ...

ชีวิตราชการที่ยาวนานของท่านมีหลายสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ อีกมุมหนึ่งที่ท่านเป็นที่ปรึกษาของชาวสภาเรา เปรียบได้ดั่งหนังสือเล่มยาวเล่มหนึ่งที่ทิ้งให้เราได้อ่านและยังได้เขียนหลายเรื่องราวร่วมกับท่าน และเราพร้อมจะเก็บหนังสือเล่มยาวเล่มนี้ไว้ในใจเราตลอดไป คำว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ท่านได้ถ่ายทอดสู่พวกเราอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ท่านได้ฝากฝังให้กับพวกเรามายาวนานมีค่ามากมายและยิ่งใหญ่เกินกว่าวันนี้เราต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันไปหลายแห่งหนก็ตามแต่เราจะให้คำมั่นว่า ทุกเมื่อที่มีโอกาสจะต้องมาเยี่ยมคารวะท่านที่ ณ บ้านแม่ริมให้จงได้

ขอให้ท่านได้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของน้องๆ และศิษย์ชาวสภาเราตราบนานเท่านานสืบไป

ด้วยความเคารพและผูกพันอย่างสุดซึ้ง

วิฑูรย์ ศรีหาบุญทัน

ประธานสถานศึกษา ปี 2546 ในนามสถานศึกษา ประจำปี 2546

คำมูทิตาจิต

กิตติพิชญ์ ดาชนบพ

แต่...อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

กิจกรรมนักเรียนนั้นหากจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการฝึกฝนตนเอง ให้รู้จักการเสียสละนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน ฝึกการทำงาน เป็นทีมและอยู่กับผู้อื่นในสังคมการทำงานในสังคมองค์กร ซึ่งการที่คนๆ หนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งจะมีจิตสาธารณะ ใช้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็หาไม่ จำเป็นต้อง ได้รับการปลูกฝังเบื้องต้นจากครอบครัว เบื้องกลางจากสถานศึกษา และเบื้อง ปลายสังคมการทำงาน ทั้งจากบุคคลรอบข้าง พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ เพื่อนร่วมห้อง เพื่อนในที่ทำงาน และที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ดี ในระดับประถมมัธยมกิจกรรม ที่ส่งเสริมการมีจิตอาสา ก็เช่น คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าห้อง ประธาน นักเรียน ประธานชุมนุม ชมรมต่างๆ เป็นต้น ในระดับมหาวิทยาลัยก็มี ชมรม สโมสรนักศึกษา องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็น เวทีฝึกที่ดีทั้งสิ้น

"อาขามีเท่าดีย่อมต้องมีครูฝึกที่ดีฉันใด การฝึกฝนตนให้ดีย่อมต้อง อาศัยอาจารย์ที่ดีฉันนั้น" เช่นเดียวกันการฝึกจิตอาสานั้นก็ต้องครูฝึกเช่นกัน จะเห็นได้จากไม่ว่ากิจกรรมใดล้วนจะต้องมีครู อาจารย์ คอยชี้แนะทั้งสิ้นไม่ว่าจะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา อาจารย์



ที่ปรึกษาสถานศึกษา ตลอดจนองค์กรนักศึกษาต่างๆ หรือแม้แต่บริษัทเอกชนต่างๆ ล้วนต้องมีที่ปรึกษาด้วยกันทั้งสิ้น

สถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับโครงการและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมได้รับคำแนะนำและขอคำปรึกษา ท่านนั้นคือท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านอาจารย์ ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบและรอบรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาเองซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ชมรม สโมสร องค์กรนักศึกษา หากขาดซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปในยามค่ำคืนที่ไร้ซึ่งแสงไฟส่องถนน อีกประการหนึ่ง การวางตัวของท่านอาจารย์นั้นก็ให้อิสระกับนักศึกษาได้ทำงานและฝึกตนในเส้นทางนักกิจกรรมอย่างเต็มที่ เข้าลักษณะ อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ และเมื่อเราปฏิบัติงานไปแล้วหากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการทำงาน ก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้ตลอดเวลา และคำแนะนำของอาจารย์ล้วนแต่เล็งถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุดและอย่างแท้จริง ถือได้ว่า ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบของสถานศึกษาแห่งทศวรรษอย่างแท้จริง

กิตติพิชญ์ ดาชนบถ
ประธานสถานศึกษาแม่โจ้ ปี 2547
ในนามสถานศึกษา ปี 2547



คำมุทิตาจิต

นายทีเนตร์ รัตนพันธ์

จากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่รั้วแม่โจ้ ภาพที่ได้เห็นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผิวสีแทน ไล่แว่นกรองแสง ถือวิทยุสื่อสาร 1 ตัว เดินมายังจุดนักศึกษาใหม่ลงทะเบียน เข้าหอพัก ท่านได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านไมโครโฟนด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่น เป็นมิตร ชวนให้นักศึกษาใหม่ฟังอย่างตั้งใจ และตั้งคำถามในใจว่าท่านผู้นี้คือใคร จนได้รับคำตอบจากรุ่นพี่ที่เข้ามาต้อนรับว่าท่านผู้นี้คือ อ.อนันต์ เป็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาซึ่งตลอดช่วงที่เป็นนักศึกษาใหม่ปี 1 ทุกคนจะได้พบกับท่าน บ่อยเพราะมีกิจกรรมของหอพักและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกกิจกรรมก็จะเห็นท่านอยู่กับนักศึกษาตลอดจนจบปิดงานทุกครั้ง และก็ทุกครั้งเช่นกันที่ปิดงานท่านก็จะเป็ ด้นเสียง ร้องเพลงชาติแม่โจ้ ซึ่งเป็นภาพที่นักศึกษาใหม่ยังคงจำได้ถึงทุกวันนี้ เมื่อได้ยินเพลงชาติแม่โจ้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะนึกถึงท่านทุกครั้ง ตลอดในช่วงเป็นนักศึกษาใหม่ท่านจะสอนและย้ำตลอดคือ เพื่อนดูแลเพื่อน พี่ดูแลน้อง น้องเชื่อฟังพี่

หลังจากผ่านชีวิตของนักศึกษาใหม่ ก้าวเข้ามาสู่สถานศึกษาที่ได้รับ คำชี้แนะจากพี่ๆ สภาให้เชิญท่าน อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ซึ่งช่วงแรกตัวผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอาจารย์อนันต์ ซึ่งใน



ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ซึ่งเฉพาะงานที่ท่านดูแลอยู่ก็มีมากอยู่แล้ว เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้ท่าน แต่เพื่อไม่ให้ขัดต่อความตั้งใจของพี่ๆ สภา ก็ได้ไปเชิญท่าน อ.อนันต์ คำตอบที่ได้คือ ท่านยินดีและให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสถานนักศึกษา ตลอดเวลาที่สถานศึกษา มีกิจกรรม ไม่ว่าจะกิจกรรมนั้นจะเล็กตึกหรือวันหยุดราชการ ท่านก็จะอยู่คอยให้คำปรึกษาที่ดี จนกิจกรรมนั้นสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นภาพที่ติดตาพวกเราชาวสภา มาโดยตลอด จึงทำให้พบคำตอบว่าทำไมต้องเป็นอาจารย์อนันต์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษา ในแม่ใจยังมีอาจารย์ที่เก่งเปี่ยมด้วยความสามารถต่างๆ อยู่หลายท่านและมากพอที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีแก่สถานศึกษาได้ แต่จะมีก็ท่านที่พร้อมจะขอมสละเวลาพักผ่อน เวลาส่วนตัวมาทำกิจกรรมกับนักศึกษา ด้วยจิตอาสาโดยที่ไม่มีผลตอบแทน อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านอาจารย์อนันต์ จะได้พักผ่อนจากการรับราชการที่ยาวนาน ขอให้ท่าน อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขทั้งกายและใจ ศิษย์จะนำคำสอนที่ได้รับจากท่านอาจารย์มาใช้และนำจิตอาสาของอาจารย์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในสังคม

ขอบคุณครับ

นายทีเนตร์ รัตนพันธ์

ประธานสถานศึกษา 2548



คำมุทิตาจิต

กิตติพงษ์ ไชยบุญชู

แด่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

การเดินทางของกาลเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับนับถือ การครบเกษียณอายุราชการของผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับเช่นกัน ในนามศิษย์เก่าชาวสภานักศึกษาประจำปี 2550 ขอรวมดวงใจแสดงซึ่งมุทิตาจิตแด่ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ในวาระเกษียณอายุราชการมาถึง ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันหลากหลาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นและปฏิบัติตาม ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังคม และประเทศชาติมายาวนาน ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2550 เป็นช่วงเวลาที่มิคุณค่าสำหรับตัวกระผม และสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกคน เพราะตลอดระยะเวลา 3 ปี มีท่านอยู่เคียงข้าง คอยอบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทำงาน ประคับประคองพวกเราให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน และสอนให้พวกเรารู้จักคำว่า "สามัคคี"

ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานและผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่เราเรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุด ดีที่สุด และทรงคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด ทุกสิ่ง



ทุกอย่างในระยะเวลาที่ผ่านมาจะอยู่ในความทรงจำของพวกเรา ความประทับใจ และความผูกพันยังคงอยู่และจะยาวนานตลอดไป ทุกๆ ครั้งที่ระลึกถึงแม่ใจ เรา จะนึกถึงสถานศึกษาที่เรารัก วันเวลาเก่าๆ ที่ผ่านมามี เราจะทำได้เสมอว่าเรามี ท่านอยู่กับพวกเรา

วันนี้ถึงท่านจะได้เกษียณอายุราชการ แต่ในความรู้สึกรักของพวกเราทุกคน ท่านยังทำงานเพื่อแผ่นดินตลอดมา พวกเราคงไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน เท่ากับ ประพฤติตน สืบทอดเจตนา นำเอาคำสั่งสอนของท่านไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความงอกงามแก่ตนเองและเพื่อสังคมในแผ่นดินไทย

กระผมในนามตัวแทนสถานศึกษาประจำปี 2550 ขอขอบพระคุณ อาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ อันเป็น ประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านยังคงจะเป็น ที่ปรึกษาคอยชี้แนะในการทำงานให้แก่สถานศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้กระผมขอ อำนวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลน้ไปรดลบันดาลให้ ท่านอาจารย์อนันต์ ปิณฑุญช์ และครอบครัวประสบความสำเร็จความสุขความเจริญตลอดไป

ด้วยความเคารพและผูกพันอย่างสุดซึ้ง

กิตติพงษ์ ไชยบุญชู

ประธานสถานศึกษา ปี 2550

ในนามสถานศึกษา ประจำปี 2550



คำมุทิตาจิต

นายเฉลิมพล วิริญ

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

“เป็นผู้นำแล้วอย่าทำตัวกว้าง วางอำนาจ เป็นยังงี้ก็ให้เป็นอย่างนั้น ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี” นี่คือคำกล่าวของอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษาที่ได้ให้ไว้กับผมสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาปี 2551 ครั้งแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาและเข้าไปพบท่านเพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ด้วยบุคลิกลักษณะภายนอกของท่านหากใครที่ไม่ได้พูดคุยกับท่านแล้วก็คงจะคิดว่าท่านคงจะโหดตามลักษณะลูกแม่ใจี พูดเสียงดัง น่ากลัว แต่ในความเป็นจริง ท่านคือต้นแบบของการเป็นสุภาพบุรุษแม่ใจี ท่านเป็นกัลยาณมิตรกับทุกๆ คนโดยเฉพาะกับนักศึกษา ท่านมีความสุข รอบคอบ ไม่ถือว่าคุณเป็นผู้บริหาร แต่ท่านแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารอย่างไรจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อประสิทธิภาพของงาน จะต้องให้การดูแลนักศึกษาอย่างไรให้เรียนในมหาวิทยาลัยแม่ใจีได้อย่างมีความสุขและมีวิชาชีพติดตัวไปด้วย หากมีงานหรือกิจกรรมใดๆ ท่านจะไปให้คำปรึกษา ไปเป็นกำลังใจให้เสมอ ดังเช่นการประชุมผู้นำองค์กรนักศึกษาที่สภาได้จัดขึ้นในทุกๆ ครั้ง ถึงแม้จะไม่มีหนังสือเชิญ แต่ท่านทราบจากเอกสารที่ท่านลงนามอนุมัติ ท่านจะไปร่วมการประชุมและต้องให้การประชุมเสร็จสิ้น ท่านถึงจะกลับ ในขณะที่ประชุมนั้นหากมีปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือหาข้อยุติได้ ท่านจะให้คำแนะนำ ท่านจะเสียสละเวลา และกำลังความสามารถต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ



แม้แต่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสถานักศึกษา แต่ท่านมีแต่การให้กับสถานักศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับผมตอนที่จัดกิจกรรมรับน้อง 7 วัน ปี 2551 ซึ่งผมจำได้และไม่เคยลืมคือ “แรงกาย มันมีมากกับเราตั้งแต่เกิด แม่เหน้อยก็พัก เดี่ยวมันก็มีแรงเอง” เป็นคำพูดที่ทำให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเรียน การทำงานมาตลอด ท่านเองก็เป็นต้นแบบของการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องตระหนักถึงความสำเร็จและประสิทธิภาพของงาน แม้ร่างกายจะเหน้อย พักผ่อนก็จะมีแรงพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรค ท่านได้ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ “ตัวเองพร้อมแล้วก็ต้องให้กับสังคม” นั่นคืออาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ปุชนิยบุคคลของสถานักศึกษาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ยึดถือเป็นต้นแบบของการเป็น สุภาพบุรุษแม่โจ้

เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้เกษียณอายุราชการกระผมและสมาชิกสถานักศึกษาประจำปี 2551 ใคร่ขอรกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นทั้งคุณครูที่สอนลูกศิษย์ด้วยความเป็นครูอาชีพที่สอนวิชาชีวิต เป็นคุณพ่อที่ให้การอบรมสั่งสอนลูกๆ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นรุ่นพี่สอนรุ่นน้องให้รักในความเป็นแม่โจ้ ขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ อยู่เป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดไป และขอยกคำเทศนาของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ เพื่อยกย่องการทำความดีของอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ดังนี้คือ “โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ไม่เพียงทำดีเพื่อเอาความดีมาเสริมตัวตน แต่พึงสละตัวตนเพื่อเสริมความดี คนทำดีอย่างแท้จริง เสียสละได้แม้กระทั่งการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนได้ทำความดี” ขอสดุดีในการทำความดีอย่างแท้จริงของอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

นายเฉลิมพล วิริญ

ประธานสถานักศึกษา ปี 2551

ในนามสถานักศึกษา ปี 2551



คำ มู ติ ตา จิต

นาวาลาวยา จูด้วง

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาประจำปี 2552 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีคุณค่าสำหรับนักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตแห่งนี้ แต่ที่สำคัญนั้นก็คือทราบว่า สภานักศึกษามีศูนย์รวมจิตใจที่คอยเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษาอยู่เสมอคือ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่สมาชิกสภานักศึกษาให้ความเคารพและยกย่องท่านเหมือนคุณพ่อที่ให้การอบรมสั่งสอนลูกๆ อยู่เสมอเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องโดยไม่เคยมองข้ามปัญหาหรือเรื่องใดๆ ว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่นำให้ความสำคัญแต่ท่านให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก ท่านเป็นครูวิชาชีวิตให้แก่ นักศึกษาที่คอยให้ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีวิตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งรับรู้ได้จาก การที่ท่านจะให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแก่นักศึกษาทำกิจกรรมและการให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติงานนำไปสู่ความสำเร็จ ท่านมีจิตใจที่เมตตาต่อทุกๆ คน โดยเฉพาะนักศึกษาคำพูดที่ได้ยินบ่อยที่ท่านเรียกนักศึกษาคือ หนู หรือ ลูก เสมือนดังพวกเราชาวสภามีคุณพ่อท่านนี้อยู่กับบ้าน สภาหลังนี้เสมอไม่จางหายแต่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีระหว่างเพื่อน พี่ น้องและอาจารย์ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าพบกับท่าน ท่านจะให้ความเป็นกันเอง



กล่าวคือ ท่านไม่ได้มองถึงสถานะเป็นนักศึกษา เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่สัมผัสได้คือ ความจริงใจที่มีต่อทุกคน โดยไม่เลือกว่าคนนั้นเป็นใคร ทำงานอะไร ทำหน้าที่อะไร ด้วยวิถีแห่งความเป็นลูกแม่โจ้ที่ท่านได้ถ่ายทอดให้พวกเราได้ทราบและท่านจะเน้นย้ำอยู่เสมอคือ ความรัก ความสามัคคี ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูต่อผู้ที่ผู้มีพระคุณ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว การเคารพในความอาวุโส การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญคือการสร้างตัวเองให้มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นคนดี คิดดี ทำให้พวกเราชาวสภานักศึกษารู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุหรือความเจริญต่างๆ ก็ตาม แต่ท่านจะเตือนสติพวกเราอยู่เสมอในเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่เอาเปรียบกัน ยึดมั่นในคุณธรรม อีกทั้งต้องรู้จักเรียนรู้ใน ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจารย์และคุณพ่อของพวกเราชาวสภาท่านนี้ได้ทำให้เราทราบและตระหนักในเรื่องของการเป็นลูกแม่โจ้ที่ดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทำให้เราระลึกถึงท่านอยู่เสมอไม่เคยลืม

เวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้มนุษย์ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ และไม่สามารถที่จะฝันสักธรรมเรื่องนี้ได้ และอาจารย์ก็มาสู่เวลาเกษียณอายุราชการ ดิฉันในนามตัวแทนสภานักศึกษาประจำปี 2552 ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อส่วนรวม ขอให้อาจารย์ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดไป

นางสาวยุพา จูด้วง
ประธานสภานักศึกษาแม่โจ้ 2552



คำมุทิตาจิต

นายกิตติชัย ภาศิริธรรม

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมทำงานกับท่านอาจารย์อนันต์ แม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม แต่ก็ทำให้ผมรู้สึกว่า ท่านอาจารย์ เป็นคนที่มีน้ำใจและมีความจริงจังต่อการทำงาน ไม่ว่ามันจะเป็นงานที่เล็กหรือใหญ่ก็ตาม ผมว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ของชาวแม่โจ้ ท่านให้ความรัก ความเมตตากับทุกคน โดยเฉพาะสภานักศึกษา ที่ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผมรู้สึกประทับใจในการทำงานของอาจารย์มาก ปีนี้ท่านเกษียณอายุราชการ ผมก็ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และเป็นร่วมโพธิ์ร่วมไทรของชาวแม่โจ้ ตลอดไป

รักและเคารพ

นายกิตติชัย ภาศิริธรรม

ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2553



คำมุทิตาจิต

นายกมล เพ็ชรมี

เมื่อครั้งที่เข้าแม่ใจครั้งแรก ผมเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมเข้าใจว่าท่านคงจะมาต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ เหมือนที่อื่นๆ แต่ที่น่าแปลกใจในตอนนั้นช่วงต้อนรับน้องใหม่ ผมก็ยังเจอท่านทุกวันก็ว่าได้ และในเวลานั้นตัวผมเองต้องมีความจำเป็นทำการผ่าตัดเป็นการด่วนอาจเรียกว่านาทีชีวิตของผมเอง ผู้ใหญ่ท่านนี้ยังคงให้ความเมตตา ดูแลนำส่งและมาเยี่ยมอีกหลายครั้งที่โรงพยาบาล ผมเพิ่งจะทราบตอนเข้าหอพักนักศึกษาแล้วว่า ผู้ใหญ่ท่านนั้น คือ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ความเอาใจใส่ต่อนักศึกษาเหมือนผู้ปกครองดูแลแทนพ่อแม่ นั่นคือความประทับใจและศรัทธาต่อท่านของผม ตอนที่ผมเป็นน้อง

เมื่อผมเป็นพี่ ผมมีโอกาสดำเนินงานใกล้ชิดกับท่านมากยิ่งขึ้น การที่เรียกท่านว่าอาจารย์นั้นผมเห็นว่าสมควรยิ่งแล้ว เพราะท่านเป็นต้นแบบที่ดีของนักกิจกรรมต่อบุคคลอื่นๆ ซึ่งผมเรียกท่านว่า ครูกิจกรรม เนื่องจากท่านเข้าใจกิจกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างดี มีวิธีการทำงาน สื่อสาร จิตวิทยาต่อการทำงานร่วมกับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างองค์กรนักศึกษา การคลุกคลีกับกิจกรรมทุกอย่างของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย การถ่ายทอด สอน แนะนำ การทำงานให้กับผู้นำนักศึกษาด้วยคำพูดง่ายๆ แต่ได้กำลังใจทุกครั้ง กับคำพูดที่ว่า น้องครับ นั่นทำให้ผมประทับใจในความอบอุ่นต่อมรดกของท่าน และพร้อมน้อมนำคำแนะนำของท่านมา

ปฏิบัติด้วยทุกครั้ง ความรักแม่ใจ ทุกครั้งที่มีโอกาสเจอกับผู้นำนักศึกษา หรือนักศึกษา ท่านจะกล่าวทุกครั้งเสมือนปณิธาน หรือคำมั่นสัญญาของท่านที่มีต่อแม่ใจที่จะทำและสร้างให้เรื่อยๆ ทุกคนรักแม่ใจ และสืบทอดเจตนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เมื่อท่านอยู่ท่านคือครูผู้สั่งสอน
เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรในหญิงชาย
มาบัดนี้ท่านเกษียณเปลี่ยนฐานะ
จงประสบแต่ความสุขทุกวัน
เมื่อท่านไปมวลทองอย่ากรังให้
แม้กายไกลใจใกล้ให้สำราญ

ขอแสดงมุทิตาจิต ต่อท่านอาจารย์อนันต์ บัญญาวีร์ ด้วยความเคารพยิ่ง

คอยมอบคัดคุมงานการทั้งหลาย
งานมากมายผ่านได้เพราะใครกัน
ขอบคุณพระช่วยคุ้มครองพี่น้องฉัน
ทุกขภัยนั้นจงอย่าหมายไกลกายใจ
ด้วยดวงใจเคารพพี่ที่กล่าวขาน
นานแสนนานอยู่ในใจ ลูกแม่ใจ

นายกมล เพ็ชรมี
นายกองค์การนักศึกษาแม่ใจ ปี 2539





คำมุทิตาจิต

ดร.พิสิษฐ์ ธรรมวิถิ

แต่ อ.อนันต์ ปัญญาวีร์

ถ้าพูดถึงกองกิจการนักศึกษา หรือที่นักศึกษาและนักกิจกรรมแม่โจ้เรียกกันติดปาก คือ "กองกิจ" ในความคิดแรกที่เข้ามาของนักกิจกรรมทั้งปัจจุบัน หรืออดีต นักกิจกรรมอย่างผม ก็คือ อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา นักศึกษาแม่โจ้ให้มีกิจกรรม สวัสดิภาพ หรือคอยดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ในบางครั้งเรายังเป็นนักศึกษานั้นเราเสนอโครงการไปอาจต้องขอความเห็นจากอาจารย์ อนันต์ ซึ่งให้แง่คิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในฐานะของรุ่นพี่ และอาจารย์

จากวันนั้นถึงวันนี้สำหรับผมก็ผ่านมาเป็นเวลา 1 รอบ (12 ปี) แล้วที่ได้ทำงานกิจกรรมในฐานะของนายกองค์การนักศึกษา ในปี 2540 และได้รู้จักกับ อาจารย์อนันต์ผู้ที่เป็นครูและพี่ที่คอยให้คำแนะนำ ตักเตือน หรือว่ากล่าวบ้างในยามที่เรากำลังจะออกนอกกลุ่มนอกลู่นอกทาง หรือทำอะไรที่ไม่ดีไม่งาม และถึงวันนี้เมื่อทราบข่าวว่าอาจารย์อนันต์จะเกษียณอายุราชการก็ทำให้เกิดความเสียดายบุคลากร ที่มีคุณค่าของแม่โจ้ไปอีกคนหนึ่ง แต่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุแล้วแต่จิตใจและความห่วงใยที่มีต่อศิษย์และแม่โจ้ยังไม่หายไป ยังคงมีให้กับแม่โจ้ เหมือนกับที่อาจารย์มีมาโดยตลอด

ดร.พิสิษฐ์ ธรรมวิถิ

นายกองค์การนักศึกษาแม่โจ้ ปี 2540



คำมุทิตาจิต

อภีรักษ์ แต่งขาว

กระผมมีโอกาสทำงานกิจกรรมนักศึกษาในส่วนขององค์การนักศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2539-2541 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว หลายๆ ท่าน คงจะทราบดีว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ ในแม่โจ้เกิดขึ้นมากมายดังปรากฏตามหน้า หนังสือพิมพ์ และเหตุการณ์เหล่านี้เองที่ทำให้บทบาทของผู้นำนักศึกษามีส่วน เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกระผมเองต้องยอมรับว่าเป็นโจทย์ปัญหา ที่ยากจริงๆ สำหรับวัยนักศึกษาอย่างพวกเรา แต่นับว่าพวกเรามีความโชคดีที่มี รุ่นพี่ และผู้ใหญ่อย่างท่านอาจารย์ อนันต์ ปัญญาวีร์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษาในขณะนั้น ซึ่งตัวท่านเองมีความสำคัญต่อบทบาทของ ผู้นำนักศึกษา พวกเราเหล่าผู้นำนักศึกษามีอาจปฏิเสธรได้ว่าตัวท่านเองมีส่วนช่วย คลี่คลายสถานการณ์ที่ไม่ปกติในแม่โจ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้ นับเป็นบุคคลที่มีความ สำคัญต่อแม่โจ้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งตัวท่านเองมีพระคุณต่อเหล่านักศึกษาใน ฐานะของผู้ปกครองดูแลความประพฤติ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยแทนพ่อแม่ ของพวกเราและเป็นผู้ให้การสอน อบรม จนเหล่านักศึกษาเรียกท่านว่า อาจารย์

คำว่า อาจารย์ สำหรับท่านนั้น แม้จะไม่มีตำรา ไม่มีห้องเรียน ไม่มี อุปกรณ์การสอนให้พวกเรา สำหรับเหล่าผู้นำนักศึกษาที่มีโอกาสทำงานร่วมกับ ท่านย่อมทราบดีว่า ตำราของท่านที่มอบให้พวกเรามีเพียงเล่มเดียวแต่สามารถ



สร้างพวกเราให้เติบโตก้าวหน้าในสังคมอย่างน่าภาคภูมิใจ ตำราที่ว่านั้นคือแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต ที่น้อยคนนักที่จะโชคดีเหมือนผู้นำนักศึกษาท่านได้สอนแนวคิดปลูกฝัง เรื่องการทำงานหนัก ความอดทน ความรับผิดชอบ การเสียสละ ความมีวินัย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี ความรักมหาวิทยาลัย และการยึดหยุ่น เข้ากับสถานการณ์ได้ วิธีการสอนของท่านนอกจากการสอนแนะนำ กล่าวตักเตือน การปฏิบัติจริง แล้วที่สำคัญคือ ตัวท่านเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราได้เห็น ทำให้กระผมเห็นสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าแบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

ในการที่พวกเรามีโอกาสทำงานร่วมกับท่าน แน่นนอน งานบางอย่างอาจจะมีความเห็นต่างจากท่านและก็มีบางครั้ง ที่ทางกระผม และพวกเราได้ล่วงเกินท่านทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี กระผมและพวกเราขอให้ท่านโปรดอภัยให้ด้วย

ในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการ กระผมมีความเชื่อว่าด้วยคุณค่าที่ท่านมีต่อแม่โจ้ ท่านคงมิได้เกษียณจากแม่โจ้ไป และท่านเองยังคงช่วยแม่โจ้ พร้อมกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ของท่านต่อไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกที่ท่านอาจารย์นับถือ จงบันดาลให้ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวิรุ ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข สมหวังทุกประการ

อภิรักษ์ แดงขาว

นายกองค์การนักศึกษา 2541

ในนามคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 2541



คำมุทิตาจิต

นางลาวกมลรัชต์ กาญจนรัชต์

เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ดิฉันได้รู้จักกับท่านมาเป็นเวลา 2 ปี ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2543-2544 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้ทำงานในองค์การนักศึกษาตำแหน่งอุปนายก ฝ่ายปกครอง ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการรับน้องใหม่ของประเพณี 64 ท่านได้ช่วยเหลือและแนะนำการทำงานของดิฉันและเพื่อนๆ ดัดส่วนที่เกินเติม ส่วนที่ขาด ดิฉันในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน บางครั้งก็ต่อไม่ฟังคำแนะนำของท่านในการวางแผนประเพณีรับน้อง ท่านได้บอกว่าถ้าไม่ฟังในฐานะอาจารย์ ก็ให้ฟังในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ก็แล้วกัน ดิฉันประทับใจในคำแนะนำสั่งสอนของท่านมาก ที่ผ่านมามีท่านได้สร้างคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านอย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความถูกต้องด้วยดีตลอดมา ด้วยความดีที่กล่าวมาทำให้ท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการจนเกษียณอายุราชการ

ดิฉันจึงมีความชื่นชมยินดีต่อท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ ดิฉันได้นำแนวทางที่ท่านได้ชี้แนะมาปฏิบัติงานในปัจจุบัน

สุดท้ายดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

นางสาวกมลรัชต์ กาญจนรัชต์ แม่โจ้ 64
อุปนายกฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา 2543



คำ มู ทิ ตา จิต

นายจिरะชัย ยมเกิด

คำนิยม

อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

● พวกเรามักจะเรียกท่านว่า ผอ.อนันต์ หรืออาจารย์อนันต์ เป็นผู้ที่มีความบุคลิกลักษณะน่าเกรงขามมาก (น่ากลัว) ท่านจะแต่งกายแบบควบคุมยดตลอดเวลา แต่หากใครได้สัมผัสหรือใกล้ชิดก็จรรู้เลยว่า ท่านเป็นคนน่ารักและใจดีมาก

● เวลาพวกเรามีปัญหาเรื่องของการทำกิจกรรมหรือเรื่องอะไรก็ตาม ท่านจะคอยเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ตักเตือนพวกเราด้วยความเต็มใจ ทุกเรื่องทุกเวลา พวกเรามักจะได้ยินคำพูดเสมอว่า เอาซี...ผมลุยเลย ทำให้พวกเรากำลังใจเพิ่มขึ้นที่จะทำงานเพื่อแม่โจ้ต่อไป

● ผมจำได้สนิทใจว่าในช่วงมีกิจกรรมประเพณีต้อนรับน้องใหม่ในแต่ละปี ตลอดทั้ง 7 วัน (มากกว่านั้น) ท่านจะต้องนอนเฝ้านักศึกษาที่ห้องทำงาน (กองกิจการนักศึกษาเดิม) แม้กระทั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ท่านก็ยังนอนเฝ้านักศึกษาเหมือนเดิม (ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี) ไม่เคยขาด ทุกเช้าจะเห็นท่านถือไฟฉาย และถือวิทยุสื่อสาร (กสิการ 20) กับหมวกคู่มือใจตลอดทั้งวัน

● อาจารย์ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่อแม่โจ้ของเรามาโดยตลอด จนเป็นแบบอย่างของพวกเราเสมอมา ในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ของพวกเรา (แม่โจ้ 33)

● พวกเราทุกคน ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ครับ

กราบคารวะ

นายจिरะชัย ยมเกิด

นายกองค์การนักศึกษา ปี 2546



คำมุทิตาจิต

นภดล มุธลีสิทธิ์

ในความรู้จัก

หากย้อนกลับไปเมื่อสมัยเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในสมัยนั้น ณ ปัจจุบัน คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นเอง กับก้าวแรกที่ได้เหยียบย่างไป ณ ดินแดนแห่งนี้เพื่อไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในสถานศึกษาแห่งนี้ก็จะมี บุคคลคนหนึ่งสรวนกับการจัดแจงคอยกำกับ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรายงานตัวของนักศึกษาพร้อมกับวิทยุสื่อสารที่ไม่เคยห่างตัวและรถ jeep คู่ชีพของท่าน (ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเปลี่ยนหรือยัง) ซึ่งก็ไม่ทราบหรอกว่าท่านนี่เป็นใคร แต่ที่รู้ในใจก็คือ คงเป็นอาจารย์แน่นอน และท่านก็เป็นอาจารย์จริงๆ ดังที่ใจผมคิดเมื่อผ่านการรับน้องจึงได้รู้จักชื่อท่าน ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ นั่นเอง สมัยนั้นไม่แน่ใจว่า ตำแหน่งท่านคืออะไร เป็นรอง ผอ. กองกิจการนักศึกษา หรือ ผอ.กองกิจการนักศึกษา หรือ หัวหน้ากองกิจ อันนี้ไม่แน่ใจจริง แต่ที่แน่ใจ และตั้งคำถามไว้ในใจ คือ อาจารย์ท่านนี่เป็นคนที่ไหน และในใจก็ตอบคำถามนี้เลยทันทีว่าคงจะเป็นคนใต้แน่นอน แต่คำตอบที่ตอบไว้ในใจ นั้นผิด ผิดตรงที่ท่านเป็นคนเหนือ และนับถือศาสนาอิสลาม ที่ไปได้กับทุกศาสนา ที่บอกเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลามีการมิงงานด้านศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคริสต์ หรือ พุทธ ท่านก็ไปไม่เคยขาด และมีความชำนาญด้านพิธีการต่างๆ ด้วย

อาจารย์ อนันต์ ถึงจะดูภายนอกกว่าท่านหน้าตาดูดี แต่จริงๆ แล้วท่านเป็นคนใจดี มีเหตุผลในการพูดคุยกับศิษย์ และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง



ผู้บริหารกับนักศึกษา คำแทนตัวของท่าน จะใช้เสมอกับศิษย์ นั่น คือคำว่า พี่ เราเรียก ท่านว่าอาจารย์ แต่อาจารย์อนันต์ จะใช้คำแทนตัวว่าพี่เสมอ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านก็จบที่แม่โจ้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งมันก็ทำให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นกับท่านอาจารย์ แม้นักศึกษาหลายคน จะให้ฉายาอะไรต่างๆ กับท่าน แต่นั่นก็แสดงถึงบุคลิกของท่านที่แสดงออกมา เช่น อาจารย์เปา อย่างนี้เป็นต้น นั่นคือการบ่งบอก ความยุติธรรม ใกล้เกลี่ย เลียบขาด ที่มีในตัวท่านนั่นเอง

ในคราวครั้งนี้ การเดินทางในงานราชการของท่านก็มาถึงช่วงที่ท่านอาจารย์อนันต์เอง ต้องเกษียณอายุราชการออกไปใช้ชีวิตพักผ่อนตามแบบของท่าน แต่ในความจริงแล้ว ท่านอาจารย์เองก็ยังคงอยากจะทำอยู่กับลูกศิษย์ อยากจะพัฒนาสถาบันแห่งนี้ต่อไป โดยเฉพาะงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของแม่โจ้ ให้เป็นเลิศต่อไปในทางข้างหน้า ถึงท่านจะเกษียณงานไปแล้วเชื่อว่าท่านยังคงไม่เกษียณใจแน่นอน เพราะใจอาจารย์ยังอยู่กับศิษย์ อยู่กับความมุ่งมั่น และอยู่กับแม่โจ้

ในฐานะ ศิษย์คนหนึ่ง และลูกแม่โจ้คนหนึ่ง คงไม่มีอะไรที่จะมอบให้อาจารย์แทนคำขอบคุณ เพื่อตอบแทนบุญคุณที่อาจารย์ได้มอบให้ สิ่งที่จะตอบแทนอาจารย์ได้คงเป็นการตอบแทนที่จะนำสิ่งดีๆ มาสู่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวแม่โจ้ ให้สมกับที่สถาบันแห่งนี้ช่วยขัดเกลา สอนคนให้เป็นคน

ด้วยความเคารพ
นภศล มุธุสิทธิ์
ประธานเสียงสภา 39



คำมุทิตาจิต

นายพิพัฒน์พล พิมพ์พัฒน์

บิดาแห่งกิจกรรมแม่โจ้

หากกล่าวถึงแม่โจ้....คงต้องคิดถึงความอบอุ่น ปัญหา และการดำรงอยู่
ของกิจกรรม

หากกล่าวถึงแม่โจ้.....คงต้องคิดถึงเพลงชาติและความสามัคคีกลมเกลียว
ระหว่างรุ่นต่างๆ สืบต่อกันและคนที่นำร้องเพลงชาติที่เพราะที่สุด

หากกล่าวถึงความเป็นนักกิจกรรมมีอาชีพ.....คงต้องคิดถึงวลีที่เป็น
ประโยคเด็ดของแม่โจ้นั้นคือ...กิจกรรมทำไว้ไม่จน....

อยากให้คำนี้คงอยู่และเป็นสัญลักษณ์ของนักกิจกรรมสืบต่อไปนานเท่า
นาน.....เท่าที่แม่โจ้ยังคงอยู่

หากเอาคำทั้งหมดนี้รวมกัน...จนเรียกว่าบิดาแห่งกิจกรรมแม่โจ้...บุคคลที่
เราควรยกย่องคือ....อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ...เจ้าของวลีอมตะ....กิจกรรมทำ
ไว้ไม่จน..

รักและเคารพบิดาแห่งกิจกรรมแม่โจ้ตลอดไป

นายพิพัฒน์พล พิมพ์พัฒน์ (ด้อย)

ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน 2540



คำมุทิตาจิต

กัญญรัตน์ ชัยพัฒน์

สำหรับกิงแล้ว อาจารย์อนันต์เป็นยิ่งกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของสภานักศึกษา อาจารย์เป็นเหมือนพ่อคนหนึ่ง เพราะคอยดูแลและให้การสนับสนุนกิงทุกอย่างระหว่างที่กิงเรียนอยู่ในแม่โจ้ อาจารย์ทำให้กิงเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ด้วยคำพูดที่อาจารย์มักพูดบ่อยๆ ว่า "อิหนูนี่เก่ง ทำงานกิจกรรมแล้วยังเรียนได้เกียรตินิยมอีก"

กิงดีใจที่อาจารย์ได้เวลาพักผ่อนแล้ว กิงขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และได้ทำทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำหลังเกษียณอายุราชการนะคะ สำหรับภาระหน้าที่ของการเป็นข้าแผ่นดิน กิงจะรับภาระหน้าที่ต่อเองคะ และสัญญาว่าจะเป็นข้าราชการที่ดี รับผิดชอบ และเสียสละเหมือนอาจารย์คะ และมีอะไรที่จะให้ลูกสาวคนนี้รับใช้ ยินดีนะคะ

กิง กัญญรัตน์ ชัยพัฒน์

ลูกสาวคนเก่งของอาจารย์



คำมุทิตาจิต

ณัฐพงษ์ เทียมเทศแก้ว
กิงแก้ว หลิมมณี

แต่ท่าน อ.อนันต์ ปัญญาวีรี

วันเวลาที่ผ่านไปไฉนเหมือนโกหก นึก 10 ปี เข้าไปแล้ว ที่ได้นำวิชาความรู้ จากรั้วแม่โจ้มาผจญภัยยังโลกภายนอก และเมื่อไหร่ก็ตามหากหลับตานึกกลับไป ย้อนถึงวันเก่าๆ กับการใช้ชีวิตอันอบอุ่นแห่งนั้นที่ไร กำลังใจมหาศาลมักเกิดขึ้นทุกที

อนึ่งมีบุคคลอยู่ท่านหนึ่ง เปรียบเสมือนเสาหลักสำหรับกิจกรรมของแม่โจ้ ไม่ต้องระบุชื่อท่านเพียงแคบอกคุณลักษณะของท่าน ผู้นี้เพียง 9 ข้อ เชื่อแน่ว่า ลูกแม่โจ้ทั้งโลกย่อมรู้จักท่าน

ข้อ 1 ผู้มีรูปร่างลั่นทัด ผิวเข้ม น้ำเกรงขาม

ข้อ 2 ผู้ที่แต่งตัวสุภาพ ผูกสตริงไทด์ สวมแว่นตาบางเวลา พกวิทยุอยู่ข้างกาย เพื่อทำงานตลอดเวลา

ข้อ 3 ผู้มีรถยนต์คลาสสิกโบราณ คันโก้

ข้อ 4 ผู้ที่ยิ้มง่าย รับไหว้ตลอด เมื่อได้สนทนาด้วยแล้ว มักจะได้ข้อคิดดีๆ จากท่านเสมอ

ข้อ 5 ผู้ที่เป็นบุคคลที่นักศึกษาไม่ชอบมากที่สุด ในการทำกิจกรรมบางอย่าง แต่ทำที่สุดแล้วเป็นบุคคลที่นักศึกษารักมากที่สุด

ข้อ 6 ผู้ที่มีลายเซ็นเรียบง่ายที่สุด

ข้อ 7 ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมก่อน กลับทีหลังเป็นประจำ

ข้อ 8 ผู้ที่เป็นที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามากที่สุด และได้จริงที่สุด

ข้อ 9 สุภาพบุรุษมุสลิม ที่เราเหล่าสภานักศึกษารักและเคารพมากที่สุด

ด้วยจิตคารวะ

ณัฐพงษ์ เทียมเทศแก้ว สภา 42-43

กิงแก้ว หลิมมณี สภา 40-41



คำมุทิตาจิต

วีระยุทธ วงศ์สุภา


แต่ ครู...ผู้เกษียณ

ดวงเดือนสุริยันสว่างนั้นเพียง บางห้วง
แต่ปัญญาคือประทีป สว่างไกล
ฝนฟ้าหม่อมล้าธารพาเย็นชื่น
ส่วนคุณธรรมสร้างสุขสู่ร่มเย็น
ทั้ง "ปัญญา" สาน "คุณธรรม" ท่านล้ำเลิศ
ควรแก่การเทิดทูนทุกคืนวัน
ขออัญเชิญพระพิรุณที่เรื่องฤทธิ์
อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา

จะนับสว่างทุกเพลหาหาได้ไม่
เกินกว่าไหนสว่างล่งทั้งวันคืน
เพียงให้พื้นคล้ายเหนียวผ่อนความเข็ญ
ดั่งร้อนเช่นนिरทุกซทุกเวลา
สุดประเสริฐสม "แบบอย่าง" ช่างเจิดฉินท์
ศิษย์ทุกคนสุขสันต์มุทิตา
เนรมิตพรชัยช่วยรักษา
น้อมพามาแต่ครูผู้...เกษียณเทอญ

วีระยุทธ วงศ์สุภา
สภานักศึกษา 2542





คำมุทิตาจิต

ดร.เกสริน ถังเงิน

กราบอาจารย์อนันต์ ที่เคารพ

กล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะว่า อ.อนันต์ เป็นอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีมากที่สุดท่านหนึ่งในชีวิตของดิฉัน ทุกๆ ครั้งที่ทีมงานกิจกรรมของสภานักศึกษา อาจารย์จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่พวกเรา และอยู่ร่วมกิจกรรมทุกครั้งไม่เคยขาดไม่ว่าจะเช้าหรือค่ำแค่ไหน ก็ยังคงเห็นอาจารย์อยู่กับพวกเราเสมอ นับตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนสมัยที่ดิฉันยังเรียนอยู่ปีหนึ่ง หรือจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อได้กลับไปแม่ใจ ก็ยังคงได้เห็นภาพการทำงานอันทุ่มเทของอาจารย์ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิด ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเวลาจะหมุนเร็วขนาดนี้ และต่อแต่นี้ไปถึงแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการแล้วอาจไม่ได้มาร่วมในงานประชุมกับพวกเราอีก แต่ว่าภาพแห่งความประทับใจ การทำงานหนัก การดูแลเอาใจใส่ และความรักความทุ่มเทที่อาจารย์มีให้กับพวกเรานั้น จะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจและความทรงจำตลอดไปค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ดร.เกสริน ถังเงิน

รองประธานฝ่ายประเมินผล ปี 43



คำมุทิตาจิต

ดิเรก พรหมเกษรา

แต่...อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ตลอดชีวิตของอาจารย์ที่ทุ่มเทการทำงานให้กับแม่โจ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ท่านได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาสถานักศึกษาแม่โจ้มาโดยตลอด ท่านทำงานด้วยใจที่ทุ่มเท ทำกิจกรรมร่วมกับพวกเราจนดิ๊ก บางครั้งถึงเช้าของอีกวัน ทุกกิจกรรมในแม่โจ้จะขาดท่านไม่ได้ ซึ่งท่านจะเป็นพลังความคิดและแรงใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอมา

ในโอกาสที่ท่านได้เกษียณอายุในปี 2553 นี้ ขอดลบันดาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและไหมแม่โจ้ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นปราชญ์นียบบุคคลของแม่โจ้ตลอดไป

ดิเรก พรหมเกษรา

สมาชิกสภานักศึกษา

ฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ ปี 2547



คำมุทิตาจิต

นางสาวขวัญเรือน สิ้นณรงค์

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

มุทิตา...อาจารย์ผู้รังสรรค์

บทวิทยุณาด้านจิตใจหัวใจคน

ตราบชีวาไม่ลืมคุณ...อาจารย์

มุทิตา...อาจารย์ตามกาลวัย

ขออัญเชิญคุณพระศรีที่ศักดิ์สิทธิ์

อัญเชิญองค์เม่าพงศ์วงศ์อินทรา

คอยสอนสั่งหวังศิษย์ให้เกิดผล

จากวังวนหลุดพ้นอวิชา

เนื่องในงานการเกษียณเปลี่ยนสมัย

ท่านจักได้พักผ่อนหย่อนกายา

เนรมิตพรชัยให้รักษา

น้อมพรมาแต่อาจารย์...สุขสวัสดิ์เทอญ

ด้วยความเคารพ

นางสาวขวัญเรือน สิ้นณรงค์

สารสนเทศสภา ปี 2547



คำมุทิตาจิต

สภานักศึกษา 2548

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีรี

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของพวกเรา “สภานักศึกษา” ท่านให้ทั้งความรัก ความห่วงใย และเสียสละกำลังร่างกาย แรงแห่งความหวังดีต่อศิษย์สภานักศึกษาแม่ใจทุกคน ท่านได้อุทิศตนเพื่อผลิตนักกิจกรรมที่ดีของแผ่นดิน จนถึงวันนี้สิ่งที่ท่านได้อุทิศตนมาทั้งหมดได้ประสบผลสำเร็จแล้ว ศิษย์หลายคนได้รับหน้าที่การงานในสังคม ช่วยพัฒนาสังคม ช่วยแผ่นดินให้เจริญยิ่งขึ้น และวันนี้ถึงท่านจะได้เกษียณอายุราชการ แต่ในความรู้สึกของศิษย์สภานักศึกษาทุกคน ท่านยังทำงานเพื่อแผ่นดินตลอดมา เพื่อศิษย์ทุกคน ศิษย์คงไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านเท่ากับประพุดิติน สิบทอดเจตนา นำเอาคำสั่งสอนของอาจารย์ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความองงามแก่ตนเองและเพื่อสังคมในแผ่นดินไทยสืบไป

ด้วยความเคารพ
สภานักศึกษา 2548



คำมุทิตาจิต

สร้อยสุดา เขียวสมบัติ

แต่ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีรี

จากจุดเดิมเริ่มต้นจนบัดนี้
ความทุกข์ยากตรากตรำทำงานมา
สร้างคุณงามความดีไมตรีจิต
สร้างความรักศรัทธาพาชื่นใจ
ท่านจะลาเราอลังใจแสนรัก
อยากให้ท่านยืนเคียงอยู่คู่แลเรา
ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทุกทิศา
ได้พบมิตรชีวิตชื่นทุกคืนวัน

นับเวลาหลายสิบปีที่ผันผา
ด้วยศรัทธาความหวังกำลังใจ
สร้างมวลมิตรมากมียินดีให้
สร้างแบบอย่างที่ดีไว้ให้พวกเรา
ท่านจะจากเราห่วงใยใจหงอยเหงา
ทุกคำเข้าอย่าห่างไกลไปจากกัน
ช่วยนำพาท่านประสบพบสุขสรร
ครองมิ่งขวัญอันสดใสตลอดไปเทอญ

สร้อยสุดา เขียวสมบัติ

เหรียญกษา 50



คำมุทิตาจิต

นายพงษ์ดนัย อะมิ่ง

กราบอาจารย์อนันต์ ที่เคารพ

นับเวลาเกือบ 3 ปี ที่กระผมได้ก้าวเข้ามายังรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะพบคนอย่างนี้อยู่บนโลกใบนี้ โลกที่กลมและมีแต่ความวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน แต่อีกมุมหนึ่งของโลกใบนี้ ผมก็ได้พบและเจอบุคคลที่ไม่น่า มีหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ ที่ใจดีและมีความสุข ผมยกให้ท่านเป็นสุภาพบุรุษแม่โจ้ ในใจของผมคนหนึ่ง ที่ผมพูดนั่นคือ ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ อาจารย์ ที่ปรึกษาสถานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมได้ก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสถานักศึกษาด้วยใจชอบ และรักในการทำ กิจกรรม ปีแรกผมก็ได้เข้ามารับตำแหน่งประธานฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศ ผมไม่รู้จะเริ่มอย่างไรกับการทำงานหนังสือพิมพ์ ที่ห่างหายและเหมือนจะไม่มืออยู่ บนโลกใบนี้ ให้พี่น้องกลับมาเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาแม่โจ้อีกครั้ง เมื่อครั้งแรก ผมรู้สึกท้อมาก เพราะไม่รู้จะเริ่มอย่างไร แต่ผมก็ได้ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำจนผมทำสำเร็จ ผมทำให้หนังสือพิมพ์เสียงสภากลับมา สืบตามบนผืนแผ่นดินแม่โจ้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาแม่โจ้ได้อีกครั้ง ด้วยกำลังใจและคำแนะนำที่ท่านอาจารย์อนันต์ ได้ให้ผมไว้ตอนเริ่มทำงาน หลังจาก จุดแรกที่ผมได้รู้จักอาจารย์

ในช่วงปีแรกผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับอาจารย์มากเท่าไร นอกจากเวลาเดิน เอกสารหรือประชุมเป็นบางครั้ง แต่ผมก็เจออาจารย์บ่อยมากแทบทุกครั้งที่มีการ มุมมองและนึกในใจว่า “อาจารย์อนันต์ทำไมทำงานเก่งจัง เห็นทุกอย่างเลย และลุย กับทุกๆ งาน” อาจารย์ลุยกับทุกๆ งานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง มุ่งมั่น และขยัน จนเข้าปีสองผมก็ได้ทำงานตำแหน่งเดิม แต่ว่าได้เดินเอกสารและขึ้นไปปรึกษา อาจารย์บ่อยขึ้น ได้เห็นและสัมผัสได้ถึงศักยภาพและความเก่งของอาจารย์ ผม ปรึกษาอาจารย์เกือบทุกเรื่องที่ผมไม่รู้ หรือมีข้อสงสัย และทุกๆ ครั้งอาจารย์ ก็จะช่วย แนะนำ และเสนอแนวทางที่ดีที่สุดให้กับผมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ของท่าน จนผมเห็นและมีความสุขที่ติดตามต่อท่านอาจารย์อนันต์ มีครั้งหนึ่งที่

ผมได้ไปปรึกษาท่านอาจารย์ โดยไปกับพี่สภาค คนหนึ่ง ขึ้นไปปรึกษาเรื่องการศึกษาดูงานของสภานักศึกษาที่จะเดินทางไปชุมพร แล้วมีปัญหาเรื่องการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์ฟังเรื่องที่ผมพูดไม่ทันจบ ท่านอาจารย์รีบกดโทรศัพท์ติดต่อโรงรถ และหาเบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัยที่จะไปดูงานติดต่อกันที ช่วยจนเกือบจะได้ไปดำไม่ติดเรื่องรถเสีย แต่ท่านอาจารย์กับออกประโยคหนึ่งกับผมว่า "เอาไว้คราวหน้าดีกว่าเนอะ บังเอิญว่ารถมันเข้าลู่วิ่ง ผมไม่รู้จะเสร็จทันวันที่เราไปดูงานหรือเปล่า และผมก็ไม่อยากให้พวกคุณไป ดูแล้วบรรยากาศไม่ค่อยดี เพราะมีแต่อุปสรรค ดิดโน้นติดนี่ ผมกลัวว่าไปแล้วเราจะได้รับอันตราย เอาเป็นว่าคุณลองไปกำหนดวันที่จะไปใหม่ดีกว่า" ผมได้ฟังผมก็รู้สึกได้เลยว่าท่านรักพวกเรานักศึกษามาก ท่านกลัวพวกเราจะได้รับอันตราย ท่านเป็นห่วงเราเหมือนพ่อคนหนึ่งที่เป็นห่วงลูก

หลังจากที่ผมได้รู้จักท่านมาตลอดสามปี ผมสัมผัสได้ถึงความรักและความปรารถนาดี ที่ท่านอาจารย์อนันต์ มีให้สภานักศึกษา นักศึกษา และให้กับสังคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างมากถึงมากที่สุด ท่านอาจารย์จะหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แม่โจ้เสมอ อย่างไม่คิดถึงกำไร

แม้ว่าท่านอาจารย์จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่การทำงานของท่านตลอดทั้ง 26 ปี ที่อยู่เคียงข้างสภานักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาโดยตลอด และตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านได้สั่งสมทั้งประสบการณ์ คุณงามความดีที่สมควรได้รับการยกย่องและกล่าวขาน จารึกไว้บนโลกใบนี้ว่า ท่านอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ท่านคือ สุภาพบุรุษแม่โจ้ตัวจริง เป็นแบบอย่างของบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนได้ครึ่งหนึ่งของท่านอาจารย์อนันต์ ผมว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีความเจริญและพัฒนามากยิ่งขึ้นแน่นอน

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

นายพงษ์ดนัย อะมั่ง

ประธานฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศ

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2552-2553





คำมุทิตาจิต

นางสาวกรรณก คณะครุฑ

แต่ อาจารย์ที่ปรึกษาสถานักศึกษา และพ่อคนที่ 2

ข้าพเจ้า ได้ทำงานสถานักศึกษามาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานรู้สึกแปลกๆ กับองค์กรนี้มาก คิดในใจ "ทำไมเขาถึงได้รักกันแบบนี้" ทำไมเวลาถึงงานเทศกาลที่สำคัญๆ เช่น วันไหว้ครู วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น สถานักศึกษาทุกคนจะซื้อของนำของไปให้อาจารย์ แต่พอทำงานมาได้สักระยะ ถึงได้รู้ว่าทำไมสภาทุกคนถึงได้เคารพและรักอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ถึงเพียงนี้ เวลาสถานักศึกษามีเรื่องทุกข์ใจมากขนาดไหน หรือจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆ แต่อาจารย์ก็จะให้ความสำคัญเหมือนกับเรื่องนั้นเป็นเรื่องของท่านเองจนบางครั้งข้าพเจ้าก็รู้สึกเกรงใจท่านอยู่ไม่น้อย ท่านไม่เคยบอกว่าไม่ว่าง ถ้าเป็นเรื่องของสภาแล้วท่านจะช่วยจนสุดความสามารถของท่าน ข้าพเจ้าไม่รู้หรือคะว่าอาจารย์ท่านจะจำข้าพเจ้าได้หรือไม่ แต่ทุกครั้งที่ได้เจอท่าน ท่านจะเรียกหรือชี้ข้าพเจ้าแบบลูกหลานที่สนิทสนมกัน ข้าพเจ้าและน้องๆ ทุกคน คิดเสมอว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ทำให้สถานักศึกษาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าวันหนึ่งไม่มีอาจารย์ข้าพเจ้าก็จะขอสัญญาว่าจะดูแลสภาให้ดี สมกับที่อาจารย์รักและเป็นห่วงสภาทุกคน

ด้วยรักและเคารพ

นางสาวกรรณก คณะครุฑ

ผู้ช่วยเลขานุการ 53



คำมูทิตาจิต

ว่าที่ ร.ต.ปัญญา วาหารักษ์

เนื่องในวาระที่อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระผมในฐานะศิษย์เก่าที่ได้มีโอกาสศึกษา และใฝ่หาความรู้ และประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำ และสร้างโอกาสต่างๆ ให้นั้น ผมในฐานะ ประธานรุ่น 62 ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่คอยบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ชีวิตในแม่โจ้

โอกาสนี้ขออวยพรให้อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ ขอให้มีความสุขภาพพละนามัย แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายต่างๆ และมีความสุขในช่วงวัยเกษียณอย่างยิ่ง

ว่าที่ ร.ต.ปัญญา วาหารักษ์

ประธานรุ่นแม่โจ้ 62

ประธานชมรมมุสลิม ปี 2541



ทำเนียบประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมชื่อ สภานักศึกษาแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2527 ภายใต้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ปี 2523 หมวดที่ 3 ข้อที่ 9 และหมวดที่ 4 ข้อที่ 10 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาทั้งสิ้น 25 คน ดังนี้

ปีการศึกษา

ชื่อ - สกุล

2527	นายนิรุทธิ์ สุขเจริญ
2528	นายสุพรชัย เหลืองพิพัฒน์
2529	นายนิวัตร จำปี
2530	นายไชยา อ้วยเส็ง
2531	นายปิยรัฐ ปรียาคาร
2532	นายจำลอง มะตาด
2533	นายพิพัฒน์ เจือละออง
2534	นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
2535	นายรัฐระ ทองเหลือ
2536	นายกิตติชัย สังข์ทอง
2537	นายจรัสศักดิ์ กล้างาน (ถึงแก่กรรม)
2538	นายกฤษณะ อนนนานนท์
2539	นายเรงรัต สุทธิสน
2540	นายถาวร ทาธิวัน
2541	นายกรรช เสมสีสม
2542	นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี
2543	นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี
2544	นายประธาน เดชขำ
2545	นายเกศรินทร์ ยะโส
2546	นายวิฑูรย์ ศรีหาบุญทัน
2547	นายวิฑูรย์ ดาชนนบท
2548	นายทินนทร์ รัตนพันธ์
2549	นายไตรเทพ ห่วงหวังศรี
2550	นายกิตติพงษ์ ไชยบุญชู
2551	นายเฉลิมพล วีรัญ
2552	นางสาวยุพา จูด้วง
2553	นายกิตติชัย ภาคิธรรม





ชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษาแม่โจ้

เมื่อจบการศึกษาจากแม่โจ้แล้ว ด้วยความรัก ความผูกพันที่มีต่อแม่โจ้ และสถานศึกษา ที่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวสภาทุกคนต่างหาโอกาสพบปะสังสรรค์ และมาเยี่ยมสถานศึกษาอยู่เป็นประจำตามโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในงานพระราชทานปริญญาบัตร พี่ๆ สภา ในรุ่นเดียวกันที่จบไปแล้วต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องบัณฑิตสภา และในงานสัมมนาสมาชิกสถานศึกษา ประจำปี ทุกปีจะมีรุ่นพี่สภามาร่วมจำนวนมาก เพื่อเป็นที่เลื่อง ให้คำปรึกษา แก่น้องๆ สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาปีแล้วปีเล่า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เป็นที่ชมเชยของผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่น นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วสมาชิกสถานศึกษาเก่า ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อมความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสภา เมื่อปี 2545 ในการจัดงานครั้งนี้ทุกคนต่างมีความเห็นว่าควรที่จะจัดตั้งองค์กรขึ้นมา เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกร่วมกัน หลังจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมเตรียมการจัดตั้งชมรมมาโดยตลอด โดย นายรัฐวิษณุ พาวจิมพลี ประธานสภานักศึกษา ปี 2542 และ 2543 และนายณัฐพงศ์ เทียมเทศแก้ว ประธานฝ่ายพิจารณาโครงการ ปี 2542 เป็นผู้ประสานงาน และนายกฤษณะ ธนธนานนท์



ประธานสภานักศึกษา ปี 2537 นายเร่จรัล สุทธิสน ประธานสภานักศึกษา ปี 2539 นายถาวร ทาธิวัน ประธานสภานักศึกษา ปี 2540 นายหนอด มูรูสิทธิ์ ประธานฝ่ายเสียงสภา ปี 2539 และนายพิพัฒน์พล พิมพ์พัฒน์ ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน ปี 2541 เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2550 พี่ เพื่อน น้อง ชาวสภาได้จัดกิจกรรมสานฝันปันน้ำใจ สู้น้อง เพื่อบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ไหวงสนทนารอบกองไฟคืนนั้น นายรัฐวิชัย พาฉิมพลี ได้นำเรื่องการจัดตั้งชมรมเข้าปรึกษาร่วมกัน โดยมีนายเร่จรัล สุทธิสน ทำหน้าที่เป็นประธานวงสนทนา และในวงสนทนาดังนั้นมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้จัดตั้ง "ชมรมศิษย์เก่าสมาชิกสภานักศึกษาแม่ใจ" ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมของศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่ใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันระหว่าง สมาชิกและผู้สนใจ โดยมีนายเร่จรัล สุทธิสน เป็นประธานชมรมศิษย์เก่า

สถานศึกษาแม่โจ้คนแรก นายรัฐวิชญ์ พาดิมพลี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการชมรม และมีอาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นที่ปรึกษาชมรมมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2551 ได้แจ้งให้สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เพื่อรับทราบการจัดตั้งชมรม และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้รับทราบในคราวประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2552



ชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ที่อยู่สมาชิกชมรม

- 1 ชื่อ-สกุล : อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์
ฝ่าย : ที่ปรึกษาสถานักศึกษาปี 2537-53
ที่อยู่ : 263/1 หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. : 081-1112049, 053-862859
- 2 ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ ชนธนานนท์ (พีณะ)
สภาฯ ปี : สภา 38 ประธานสภา 38
ที่อยู่ : 113/3 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
Email : kritsanah@hotmail.com, kritsanah@mnsi.com
โทร. : 081-7522414, 082-6775522
- 3 ชื่อ-สกุล : นายเรวัต สุทธิสน (พีเจ้ง)
สภาฯ ปี : สภา 39 ประธานสภา 39
ที่อยู่ : 253/1 ม.2 ต.คดด้ย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Email : Rengrud@hotmail.com
โทร. : 089-8567225
- 4 ชื่อ-สกุล : นายดวรว ทาธิริน (พีถา)
สภาฯ ปี : สภา 40 ประธานสภา 40
ที่อยู่ : 59/13 หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะนาว
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Email : thaworn_hotmail.com
โทร. : 086-5809551, 083-5466143
- 5 ชื่อ-สกุล : นายภกรช เสมสิลม (พีบอย)
สภาฯ ปี : สภา 38-41 ประธานสภา 41
Email : samseesom@hotmail.com
โทร. : 089-6675024
- 6 ชื่อ-สกุล : น.ส.กัญญารัตน์ ชำยพัฒน์ (พีกิ่ง)
สภาฯ ปี : สภา 38-41 รองประธานสภา 41
ที่อยู่ : 345/215 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1
บางซื่อ กทม. 10800
Email : king_kany@hotmail.com
โทร. : 081-8881629
- 7 ชื่อ-สกุล : นายอภิเชษฐ์ สมบัติเจริญนนท์ (พีเชษฐ์)
สภาฯ ปี : สภา 39
ที่อยู่ : 222/128 หมู่ 3 ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร. : 081-6147176
- 8 ชื่อ-สกุล : น.ส.นุจิรา ภาวดี (พีแจ้ว)
สภาฯ ปี : สภา 39-41 เลขฯ ปี 2541
ที่อยู่ : 122 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Email : promtsms@yahoo.com
โทร. : 053-301164
- 9 ชื่อ-สกุล : อิศริย์ ดนุพงศ์ศิริ (พีน้ำอ้อย)
สภาฯ ปี : สภา 39 ตรวจสอบการเงิน
ที่อยู่ : 50/5 ม.4 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
Email : namaoi5@hotmail.com
โทร. : 081-9527611
- 10 ชื่อ-สกุล : นายณพดล มุขสิทธิ์ (พีตอง)
สภาฯ ปี : สภา 39 เลียงสภา
ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.เขื่อนใน อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี
Email : conzotong@hotmail.com
โทร. : 081-9503680
- 11 ชื่อ-สกุล : น.ส.นุชรี ชาวสวน (พีนูช)
สภาฯ ปี : สภา 39 เลียงสภา
ที่อยู่ : 21/67 อาคารวิทยฯ ชั้น 23 ถ.สภาทอใต้
ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
Email : nuchareeka@hotmail.com
โทร. : 089-7724288
- 12 ชื่อ-สกุล : น.ส.นวพรรษ ปฐมา (พีบู)
สภาฯ ปี : สภา 39 เลียงสภา
ที่อยู่ : 134 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Email : nawapat60@hotmail.com
โทร. : 081-9609875
- 13 ชื่อ-สกุล : น.ส.ประภาพรรัตน์ คชเสนา (พีเอ๋)
สภาฯ ปี : สภา 40-41 ประชาสัมพันธ์ 41
ที่อยู่ : 37/127 มบ.พฤกษา 13 ถ.เลียบคลองสาม
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email : prapanrat@qf.or.th
โทร. : 087-9368127
- 14 ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร สันกวี (พีวิเชียร)
สภาฯ ปี : สภา 40 รองประธานสภา 40
ที่อยู่ : 148 หมู่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ 50320
Email : wichien61@hotmail.com
โทร. : 084-7746899

- 15 ชื่อ-สกุล : นายวิรัชพัฒน์ หิมชาติ (พี่พัฒน์)
 สภากา ปี : สภา 40
 ที่อยู่ : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาเพชรบุรี
 80/10 หมู่ 9 ต.บึงพะตี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Email : hs7wmu@hotmail.com
 โทร. : 086-3757156, 032-402184
- 16 ชื่อ-สกุล : นายชัยชนะ เทพเสนา (พี่ชัย)
 สภากา ปี : สภา 40 ประธานศิษย์เก่า 40
 ที่อยู่ : 41/43B หมู่บ้านพรธิดาร 8 ต.คลองเจ็ด
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 Email : chai_sci@hotmail.com,
 chailchana.t@sanminasci.com
 โทร. : 081-6885868
- 17 ชื่อ-สกุล : น.ส.กัญญาธิป แก้วอ่อน (พี่วรรณ)
 สภากา ปี : สภา 40-42 เจริญชีพิก 41
 ที่อยู่ : 91/1 หมู่ 5 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
 จังหวัดกำแพงเพชร
 Email : wan403_92@hotmail.com
 โทร. : 084-4938599
- 18 ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา สุทธิสน (ชมพู)
 สภากา ปี : สภา 40 พิจารณาโครงการ
 ที่อยู่ : 253/1 ม.2 ต.คลองเตย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 Email : sukanya_chompoo@hotmail.com
 โทร. : 081-9232890
- 19 ชื่อ-สกุล : นางกิงแก้ว เขียมเทศแก้ว (พี่โอ)
 สภากา ปี : สภา 40-41 ประธานเสียงสภา 41
 ที่อยู่ : 60 หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น 40000
 Email : king_mco6@hotmail.com
 โทร. : 089-2328070
- 20 ชื่อ-สกุล : น.ส.ปิชญ่า จีปน (พี่ฝั่ง)
 สภากา ปี : สภา 40-41 ปฏิคม, ควบคุมการเงิน
 ที่อยู่ : 1420/1-2 ซ.ฐานเมือง แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กทม.
 Email : PJEEPON@yahoo.com
 โทร. : 089-9949580
- 21 ชื่อ-สกุล : น.ส.สาริศา แสนโฆบาล (พี่แอม)
 สภากา ปี : สภา 40-41 เสียงสภา
 ที่อยู่ : 135 ม.9 ต.ช่างเปา อ.จอมทอง
 จ.เชียงใหม่ 50160
 Email : Pann_19@hotmail.com
 โทร. : 086-1792127
- 22 ชื่อ-สกุล : นายชรรตสิทธิ์ อิบบรมอิมข่าน (พี่ชาน)
 สภากา ปี : สภา 41 พิจารณาโครงการ
 ที่อยู่ : 99/39-40 มบ.เสารักขณ์ 2 ต.บางกุ้ง
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทร. : 089-1955152
- 23 ชื่อ-สกุล : นางวิลาวัดี เครือคำ (พี่อ้อย)
 สภากา ปี : สภา 41 เลขานุการ 41
 ที่อยู่ : 126 หมู่ 8 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
 จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 Email : wilawadee@hotmail.com
 โทร. : 083-1522059
- 24 ชื่อ-สกุล : นายพิพัฒน์พล พิมพ์พัฒน์ (พี่ต๋อย)
 สภากา ปี : สภา 41 ประธานตรวจสอบ
 ที่อยู่ : 449/28 ม.1 ต.สันทรายน้อย
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 Email : toi_pimphat@hotmail.com
 โทร. : 089-9569566
- 25 ชื่อ-สกุล : นายบุญกุล แก่นจันทร์ (พี่อ้ม)
 สภากา ปี : สภา 41 ประธานประเมินผล
 ที่อยู่ : คณะวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
 จ.กาฬสินธุ์ 46000
 Email : aum_08@hotmail.com
 โทร. : 089-8427609
- 26 ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ แซ่ลี (พี่กั้ง)
 สภากา ปี : สภา 41 ปฏิคม
 ที่อยู่ : 93/2 หมู่ 3 ต.เขาตุง อ.บ้านโป่ง
 จ.ราชบุรี 70110
 โทร. : 081-3783096
- 27 ชื่อ-สกุล : นายวีรวิรุญ ทาฉิมพิล (หนุ่ม)
 สภากา ปี : สภา 41-43 ประธานสภา 42,43
 ที่อยู่ : 9 ม.4 บ.บึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมือง
 จ.ขอนแก่น 40000
 Email : tungnabanrao@hotmail.com
 โทร. : 089-9670511
- 28 ชื่อ-สกุล : น.ส.ปิจมาพร วรรณเสน (เอ้)
 สภากา ปี : สภา 41-43 รองประธานสภา 42
 ที่อยู่ : หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน
 จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง
 จ.มุกดาหาร
 Email : patja_w@hotmail.com
 โทร. : 081-9769985



- 29 **ชื่อ-สกุล :** นางวาทินี กาสีใจ (อ้น)
สาขา ปี : สาขา 41 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : 79/285 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.ตอกสะแก
จ.เชียงใหม่ 50220
Email : Watinee_k@betagro.com
- 30 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.กฤษณา อุดมวิชัยวัฒน์ (อู๋)
สาขา ปี : สาขา 41
ที่อยู่ : 4442 (111) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. : 089-8970808
- 31 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.พนิดา สุทธิจันทร์ (พีณิม)
สาขา ปี : สาขา 41 พิจารณาโครงการ
ที่อยู่ : ฝ่ายต่างประเทศ บริษัทสหพาร์ม
จำกัด กรุงเทพฯ
Email : p_sanin@hotmail.com
โทร. : 089-1664418
- 32 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.ศิริกาญจน์ มะลิทอง (พี่ปลา)
สาขา ปี : สาขา 42 ற்றுபிக 42
ที่อยู่ : 39/3 หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เมือง
จ.อ่างทอง 1400
Email : Osinkarn_e20hww@hotmail.com
โทร. : 081-6400507
- 33 **ชื่อ-สกุล :** นายกฤษกร สุทธิสิงห์ (พีณัย)
สาขา ปี : สาขา 42 พิจารณาโครงการ
ที่อยู่ : 66/507 หมู่ 2 ถ.มิตรไมตรี
แขวงคู่มือหนึ่ง เขตหนองจอก
กทม. 10530
- 34 **ชื่อ-สกุล :** นายสุพจน์ ช่างแจ้ง (พีพจน์)
สาขา ปี : สาขา 42 ตระจลอบการเงิน
ที่อยู่ : 207 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
Email : Pong_j15@hotmail.com
โทร. : 081-6529318
- 35 **ชื่อ-สกุล :** นายพรพรม ขวัญนันทเดิม (พีตง)
สาขา ปี : สาขา 42 ประธานตรวจสุขภาพ
ที่อยู่ : 485/22 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
- 36 **ชื่อ-สกุล :** นายวีรยุทธ วงศ์สุภา (พีพล)
สาขา ปี : สาขา 42 ส่วนกลาง
ที่อยู่ : 151 ม.6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
Email : weerayutw@hotmail.com
โทร. : 089-2633818
- 37 **ชื่อ-สกุล :** ตร.เกสริน ถึงเงิน (เอม)
สาขา ปี : สาขา 42 ประเมินผล
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 4 ต.จันทน์มิตร อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
Email : kessarinn41@hotmail.com
โทร. : 089-1654990
- 38 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ (แต๋)
สาขา ปี : สาขา 42-43 เลขานุการ 42
ที่อยู่ : 308/58 คอนโดยูดีโลว์ ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
Email : realltae@hotmail.com
โทร. : 081-4496065
- 39 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.อัญชลี ยอดคำ (หน่อ)
สาขา ปี : สาขา 42-43 ற்றுபிக 43
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 1 ต.แม่มาวาง อ.แม่สาย
จ.เชียงใหม่ 50280
Email : a_nhoi@hotmail.com
โทร. : 081-7837807
- 40 **ชื่อ-สกุล :** น.ส.จรรยา วรรณสถิตย์ (ติง)
สาขา ปี : สาขา 42-43 ตระจลอบการเงิน
โทร. : 086-6112579
- 41 **ชื่อ-สกุล :** นายอุทาน พันธฉวงค์ (ทาน)
สาขา ปี : สาขา 42-44 ประธานงาน
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง อ.บ้านม่วง
จ.ลพบุรี 47140
Email : utan41@hotmail.com
โทร. : 081-5319189
- 42 **ชื่อ-สกุล :** นายปิยะ กุมาร (บี)
สาขา ปี : สาขา 43-44 รองประธานสาขา 42-43
ที่อยู่ : บจ.ซีพี อินเตอร์เทรด 3/2-4 หมู่ 1 ต.วังแดง
อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
Email : piya_1111@hotmail.com
โทร. : 089-1850161

- 43 ชื่อ-สกุล : นายประธาน เตชะ (เจียม)
สาขา ปี : สาขา 42-44 ประธานสภา ปี 44
ที่อยู่ : 144/2 หมู่ 2 ถ.สายเอก ซอย 4 ต.โคกชุม
อ.เมือง จ.สทบุรี 15210
โทร. : 081-7808285
- 44 ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ เทียมเทศแก้ว (ทีใหญ่)
สาขา ปี : สาขา 42-44 ประธานพิจารณา 43
ที่อยู่ : แอมิเงินรันท์ 51/14 บ้านแสงเจริญ อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม 44190
Email : king_mcot@hotmail.co
โทร. : 089-9517207, 043-787175
- 45 ชื่อ-สกุล : นายชาญ นีอำมาตย์ (ชาญ)
สาขา ปี : สาขา 42-44 ประธานประเมินผล 43
ที่อยู่ : 27/25 หมู่ 5 ต.ตุต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
Email : Chan_nee@hotmail.com
โทร. : 084-3607259
- 46 ชื่อ-สกุล : นายเกรียงศักดิ์ ใจเย็น (เกรียง)
สาขา ปี : สาขา 42-44 ประธานเสียงสภา 44
ที่อยู่ : 284 หมู่ 11 ต.บ้านตุน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Email : kenmesri@hotmail.com
โทร. : 080-6795469, 083-8659105
- 47 ชื่อ-สกุล : นางจณกานต์ พิมพ์พัฒน์ (เต็ม)
สาขา ปี : สาขา 43 เลขานุการ 43
ที่อยู่ : 449/28 ม.1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่
Email : chanakan_tm@hotmail.com
โทร. : 083-9469335
- 48 ชื่อ-สกุล : น.ส.ทิลวรรณ จันทิตา (เก๋)
สาขา ปี : สาขา 43 ผู้ช่วยเลขานุการ 43
ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. : 053-880112
- 49 ชื่อ-สกุล : น.ส.เสาวนีย์ แก้วแสนเมือง (แอน)
สาขา ปี : สาขา 43 ตรวจสอบการเงิน
ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
Email : ann_gm3@hotmail.com
โทร. : 083-0321372
- 50 ชื่อ-สกุล : น.ส.ยุวธิดา มุขน้อย (จิ้น)
สาขา ปี : สาขา 43 ตรวจสอบการเงิน
ที่อยู่ : 358/3 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. : 086-6302971
- 51 ชื่อ-สกุล : กัญญา มงคล (ยาร์)
สาขา ปี : สาขา 43 ประเมินผลฯ
ที่อยู่ : 207 หมู่ 10 ต.เมืองจิ่ง อ.ภูเพียง
จ.น่าน 55000
Email : k2_p3@hotmail.com
โทร. : 081-9209164, 054-783146
- 52 ชื่อ-สกุล : นงสิริ สุทธาวาทรี (อู๋ม)
สาขา ปี : สาขา 43 ผู้ช่วยเลขานุการ 43
ที่อยู่ : 40 หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. : 053-451558, 089-1916397
- 53 ชื่อ-สกุล : เขียวลักษณ์ ศรีคำภา (หิน)
สาขา ปี : สาขา 43 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : 96 หมู่ 1 ต.ละเรียน อ.สอง จ.แพร่
- 54 ชื่อ-สกุล : วาที่ร้อยตรีศิริพรดี บุญกาวิณ (จิรา)
สาขา ปี : สาขา 43-45 ตรวจสอบ/รองประธาน
ที่อยู่ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
ถ.ท่าหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี
Email : boonkawin_j@hotmail.com
โทร. : 089-4325226
- 55 ชื่อ-สกุล : นายโกมินทร์ เครือแดง (หน่อ)
สาขา ปี : สาขา 43-44 ตรวจสอบการเงิน
ที่อยู่ : 50/33 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email : komin_gmg@gmail.com
โทร. : 085-9189509
- 56 ชื่อ-สกุล : น.ส.ประวีณา สมเพาะ (ตุ้ม)
สาขา ปี : สาขา 43
ที่อยู่ : 12/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
Email : Dtommy@windowlive.com
โทร. : 081-8886292, 045-722056



- 57 ชื่อ-สกุล : น.ส.ปูณีย์ คงเพชร (ปู)
สาขา ปี : สาขา 43 ปฏิคม
ที่อยู่ : 97 หมู่ 3 ต.ท่าไม้ห้า อ.เมือง จ.พิจิตร 93000
Email : pepo_pk2523@yahoo.com
โทร. : 084-5353688
- 58 ชื่อ-สกุล : น.ส.วิลาวัลย์ มารีณ (นุ้ย)
สาขา ปี : สาขา 43
ที่อยู่ : 163 หมู่ 1 ต.คอยเต่า อ.คอยเต่า
จ.เชียงใหม่ 50260
- 59 ชื่อ-สกุล : นายนราตล แซ่ตั้ง (จู)
สาขา ปี : สาขา 43-44
ที่อยู่ : ห้างแม็คโครเชียงใหม่
โทร. : 086-9226797
- 60 ชื่อ-สกุล : นายชยันต์ภูณีย์ ชุสิทธิ์ย์ (จักร)
สาขา ปี : สาขา 43-44 ประธานพิจารณา 43
ที่อยู่ : บจก.ซีฟู้ดอลดี 211 ม.8 ต.ดอนหัน อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40160
Email : jack_chandanai@hotmail.com
โทร. : 089-4447541
- 61 ชื่อ-สกุล : น.ส.ธูตา คงวงศ์ (ตา)
สาขา ปี : สาขา 43-44 ประเมินผล/ปฏิคม
ที่อยู่ : 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 นางชีชั้น
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. : 086-6595769
- 62 ชื่อ-สกุล : นายเกรียงไกร มาใหม่ (ไกร)
สาขา ปี : สาขา 43-44 เสียงสภา
ที่อยู่ : บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ฝ่ายขาย)
333/72 หมู่ 9 ต.สีคิ้ว-เศรษฐม
ตำบลท่าเหนือ อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทร. : 089-1285991
- 63 ชื่อ-สกุล : น.ส.นิรมล บุญสิงห์ (เก๋)
สาขา ปี : สาขา 43-44 พิจารณา
ที่อยู่ : 82 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมมาซวงศา
จ.อำนาจเจริญ 37110
โทร. : 086-2543880
- 64 ชื่อ-สกุล : น.ส.ขวัญเรือน วงศ์ชัย (กาเหว่า)
สาขา ปี : สาขา 43 เสียงสภา
โทร. : 089-7091762
- 65 ชื่อ-สกุล : น.ส.นริศรา สมสาร (อ้อ)
สาขา ปี : สาขา 43 เสียงสภา
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45120
Email : narisra_aor@hotmail.com
โทร. : 089-7228167
- 66 ชื่อ-สกุล : นายเกษรินทร์ ยะโล (เอฟ)
สาขา ปี : สาขา 44-45 ประธานสภาปี 2545
ที่อยู่ : 49 ถ.มหาชัยคำวิทย์ 7 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
Email : yaso_k99@hotmail.com
โทร. : 081-7061811
- 67 ชื่อ-สกุล : นายหิวันมณี มุกดาจตุรพิภคร์ (นม)
สาขา ปี : สาขา 44 รองประธานสภา
ที่อยู่ : 196/8 หมู่ 13 ต.ป่าใหม่ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
Email : Kalamae_Mae@hotmail.com
โทร. : 089-2721886
- 68 ชื่อ-สกุล : นางปริญภัสสร คำแบ่ง (หวาน)
สาขา ปี : สาขา 44 เลขานุการ
ที่อยู่ : 51/2 หมู่ที่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. : 086-4289983
- 69 ชื่อ-สกุล : นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพิภคร์ (ไย)
สาขา ปี : สาขา 44 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ม.แม่โจ้
Email : fatimah_oh@hotmail.com
โทร. : 085-7193187, 053-873470-502
- 70 ชื่อ-สกุล : น.ส.วิรดา บินรัมย์ (ทราย)
สาขา ปี : สาขา 44
ที่อยู่ : สถาบันอาหาร 2008 ซ.อัมรินทร์ 36 40
ต.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
Email : wirada_b@hotmail.com
โทร. : 086-7026129

- 71 ชื่อ-สกุล : นายสุพิศัย วรณสิงห์ (สุ)
สาขา ปี : สภา 44
ที่อยู่ : 40 หมู่ 7 ต.ดวงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 50260
- 72 ชื่อ-สกุล : น.ส.วาสนา สุขกุล (อึ้ง)
สาขา ปี : สภา 44 ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่อยู่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Email : wassana.suk@hotmail.com
โทร. : 083-1486524
- 73 ชื่อ-สกุล : นางพัชรินทร์ พันธุ์วงค์ (หนิง)
สาขา ปี : สภา 44-46 เลขานุการ 45
ที่อยู่ : 50 หมู่ 7 ตำบลปากอคำ อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย 57250
Email : ning_lanya@hotmail.com
โทร. : 087-7286575
- 74 ชื่อ-สกุล : น.ส.ละมัย ปทุมรุ่ง (มัย)
สาขา ปี : สภา 44-46 เภรวิทยุก 45
ที่อยู่ : 190 หมู่ 2 ต.เจอนเมือง อ.หนองพลักษ์
จ.ร้อยเอ็ด 45210
Email : pathumrung@hotmail.com
โทร. : 083-3550475
- 75 ชื่อ-สกุล : น.ส.เดือนฤทัย มีบัวทอง (เอี้ยง)
สาขา ปี : สภา 44-45 ปฎิคมสภา 45
ที่อยู่ : 5 หมู่ 8 ต.หินสวา อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120
Email : aiemruethai@hotmail.com
โทร. : 086-4458443, 089-2299315
- 76 ชื่อ-สกุล : น.ส.ปรีชญา นุสรสุวรรณ (ดี๊ด)
สาขา ปี : สภา 44-45 ประชาสัมพันธ์ 45
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอศิริมาศ
จังหวัดสุโขทัย
Email : tik_p_ya@hotmail.com
โทร. : 081-8954489
- 77 ชื่อ-สกุล : นายเคน ล้าน้อย (เคน)
สาขา ปี : สภา 44-46 ประชาสัมพันธ์ 46
ที่อยู่ : เขกโกลดสภา จำกัด (ศูนย์ตลิ่งชัน)
102/29 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
Email : kuneen65@hotmail.com
โทร. : 089-9975189
- 78 ชื่อ-สกุล : น.ส.พิชชากริการ์ณ เชื้อเมือง (ใบไม้)
สาขา ปี : สภา 44-45
ที่อยู่ : 644 ถ.ช่างอรุ ด.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
- 79 ชื่อ-สกุล : นัดกุมมี ทองคำ (ยอด)
สาขา ปี : สภา 45 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : 16 ม.3 ลำปางกลางฝั่งตะวันตก
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. : 086-6197966
- 80 ชื่อ-สกุล : ดิเรก พรหมเกษ (เอ็กซ์)
สาขา ปี : สภา 45-47 พิจารณาโครงการ
ที่อยู่ : 2 ม.3 ต.พยอมเมือง อ.แม่จรม จ.แม่ 55170
Email : p_dirake@hotmail.com
โทร. : 085-7105505
- 81 ชื่อ-สกุล : นายวิฑูรย์ ศรีหาบุญพัน (ซูบู่)
สาขา ปี : สภา 46 ประธานสภา ปี 2546
ที่อยู่ : 102 หมู่ 12 ต.หลุมประดู่ อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา 30240
- 82 ชื่อ-สกุล : พรตศา บุญถึง (แอม)
สาขา ปี : สภา 46-49 ส่วนกลาง
ที่อยู่ : 289 ม.9 ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Email : ammp_atom@hotmail.com
โทร. : 089-9503998
- 83 ชื่อ-สกุล : น.ส.เกตุรินทร์ มโนน้อม (ซอว์)
สาขา ปี : สภา 45-46 พิจารณาโครงการ 46
ที่อยู่ : 73 หมู่ 6 ตำบลมะลิลา ตำบลแม่ลาชัย
จังหวัดเชียงใหม่
Email : truecycle@hotmail.com
โทร. : 087-1725957
- 84 ชื่อ-สกุล : น.ส.นิชฌน ชรรณภักษ์ (ป้าส้ม)
สาขา ปี : สภา 45-46
ที่อยู่ : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ้
Email : nichamon Poln@hotmail.com
โทร. : 089-7005237



- 85 ชื่อ-สกุล : ภาณุพงศ์ คำแสง (คุ้ม)
สาขา ปี : สภา 46 ตราชลอบ
ที่อยู่ : 78 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สลด อ.แม่สลด
จ.ตาก 63110
- 86 ชื่อ-สกุล : วัชรภรณ์ พิลา (นิลา)
สาขา ปี : สภา 46 ตราชลอบ
ที่อยู่ : 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
Email : k_kk_nilani@hotmail.com
โทร. : 089-5386072
- 87 ชื่อ-สกุล : น.ส.นันทิยา เล้าสกุล (ญี่ปุ่น)
สาขา ปี : สภา 46
Email : nantiya_l@hotmail.com
โทร. : 044-661087, 086-6501590,
081-5488950
- 88 ชื่อ-สกุล : นายกิตติพิชญ์ ตาชนบท (โก้)
สาขา ปี : สภา 45-47 ประธานสภา 47
ที่อยู่ : บจ. เจริญโภคภัณฑ์ บริการไก่ฟาร์มแม่พันธุเนื้อ
สระบุรี ฟาร์มแสงทอง ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67220
Email : kittiphit.d@cpf.co.th
โทร. : 080-3740412
- 89 ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรณิการ์ สมบัติ (ฝน)
สาขา ปี : สภา 46-47 เลขานุการ 47
ที่อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานวนคร
- 90 ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญจมา นีอวิเชียร (ตูน)
สาขา ปี : สภา 46-49 เชียงสภา
ที่อยู่ : 494/39 ถ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220
Email : toon_dekdee@hotmail.com
โทร. : 086-7292050
- 91 ชื่อ-สกุล : น.ส.กนกวรรณ ศรีเลิศ (ตาล)
สาขา ปี : สภา 46-49
ที่อยู่ : 98/1 หมู่ 4 บ้านภูมิศาสตร์ ต.โคกเพชร
อ.อุซันย์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. : 087-1822257
- 92 ชื่อ-สกุล : น.ส.วิภากร ไชยปัญหา (นก)
สาขา ปี : สภา 46-49
ที่อยู่ : 82 หมู่ 2 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110
โทร. : 083-1640248, 081-3661019
- 93 ชื่อ-สกุล : น.ส.พรทิศา นันทานุกูญ (ฝน)
สาขา ปี : สภา 46-49
ที่อยู่ : 64 หมู่ 9 ตำบลข่วงเป่า อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. : 086-9226780
- 94 ชื่อ-สกุล : น.ส.วิภาชดา มีอำมาตย์ (วี)
สาขา ปี : สภา 46-49
ที่อยู่ : 61 หมู่ 9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอภูซำลาย
จังหวัดสกลนคร 47210
โทร. : 089-1147699
- 95 ชื่อ-สกุล : นายทินศร์ รัตนพันธุ์ (ต้น)
สาขา ปี : สภา 48 ประธานสภา 48
โทร. : 086-7294648
- 96 ชื่อ-สกุล : นายคเชน จงอุณกลาง (เชน)
สาขา ปี : สภา 48-49 ประธานงาน
ที่อยู่ : 36 หมู่ 11 ต.เดียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Email : mc_fridayinlove@hotmail.com
- 97 ชื่อ-สกุล : นายอัคราพันธ์ วรรณสูงศักดิ์ (ข้าง)
สาขา ปี : สภา 48-50
ที่อยู่ : 147/26 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
- 98 ชื่อ-สกุล : นายไทรเทพ ห่วงหวังศิริ (ไทร)
สาขา ปี : สภา 49 ประธานสภา 49
ที่อยู่ : 110/39 ม.4 แขวงคลองสลอดต้นน้ำ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Email : event-ultra@hotmail.com
โทร. : 089-8800381

- 99 ชื่อ-สกุล : นายศิริรัช วัลโธสม (น้อย)
 สาขา ปี : สภา 49 รองประธาน 49
 ที่อยู่ : บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 40 หมู่ 1
 ต.คลองเต้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
 Email : noi_junk@hotmail.com
 โทร. : 089-5728941
- 100 ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพัทรา วุฒิ (เป็ยร์)
 สาขา ปี : สภา 49 ส่วนกลาง
 ที่อยู่ : 43 ม.2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง
 จ.เชียงใหม่ 50000
 Email : mutanee_au@hotmail.com
 โทร. : 086-9107622
- 101 ชื่อ-สกุล : นายพุกพงษ์คารวง จักสวย (ไม่)
 สาขา ปี : สภา 49-50 ประธานประเพณีผสม
 ที่อยู่ : 157 หมู่ 3 ตำบลเวียงกาหลง
 ตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
 โทร. : 085 7094556
- 102 ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพล วิริญ (บาว)
 สาขา ปี : ประธานสภา 51
 ที่อยู่ : 170 ม.7 ต.บ้านต้อ อ.ห่มลึก
 จ.เพชรบูรณ์ 67110
 Email : biotech_05@hotmail.com
 โทร. : 089-1929475
- 103 ชื่อ-สกุล : นายสมใจ แห่งสุข (ไถ่)
 สาขา ปี : สภา 49-51
 ที่อยู่ : 27 หมู่ 4 ต.ชุมช้าง อ.กุฉินารายณ์
 จ.กาฬสินธุ์ 41610
 โทร. : 087-0639044
- 104 ชื่อ-สกุล : นายกิตติพงษ์ ใจบุญชู (บอบ)
 สาขา ปี : สภา 48-50 ประธานสภา 50
 ที่อยู่ : 91 หมู่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
 จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 Email : b_kittipong@hotmail.com
 โทร. : 086-6709439
- 105 ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา วงศ์แสง (พี)
 สาขา ปี : สภา 50 รองประธาน 50
 ที่อยู่ : อาคารมหาไถรพาวเวอร์ 323 ต.วิภาวดีรังสิต
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 Email : patchaywo@betagro.com
- 106 ชื่อ-สกุล : น.ส.สร้อยสุดา เขียวสมบัติ (อ้อย)
 สาขา ปี : สภา 50 เจริญฤทิ
 ที่อยู่ : บจ.ซีพีที่ค้ำปลีกและกระจายตลาต 177 หมู่ 4
 ต.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง
 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
 Email : soysudakha@cpgram.co.th
 โทร. : 086-7357473
- 107 ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรณิกา พนม (หญิง)
 สาขา ปี : สภา 50-51
 ที่อยู่ : 141/1 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
 จังหวัดเชียงใหม่ 50110
 Email : ying_dolemee@hotmail.com
 โทร. : 085-5495859
- 108 ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธ์ บุญหวังช่วย (แชมป์)
 สาขา ปี : สภา 50-52 ประธานงาน
 ที่อยู่ : 120 หมู่ 6 ต.สุไห่ป่าตี่ อ.สุไห่ป่าตี่
 จ.นราธิวาส 96140
 Email : champ-71@hotmail.com
 โทร. : 081-4795057
- 109 ชื่อ-สกุล : น.ส.บานา บานโบ (ปอຍ)
 สาขา ปี : สภา 50-52 เลขฯ 51/รองประธาน 52
 ที่อยู่ : 91 หมู่ 8 ต.อินทิล อ.แม่แตง
 จ.เชียงใหม่ 50150
 Email : Banbai_05@hotmail.com
 โทร. : 089-5554827
- 110 ชื่อ-สกุล : น.ส.สุกัญญา สุภานาน (ตูน)
 สาขา ปี : สภา 50-52 ประเพณีผล/ปฏิคม
 ที่อยู่ : บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 41/23
 ซ.59 ถ.พระราม 3 แขวงนนทบุรี เขตยานนาวา
 กทม.10120
 Email : Leehom_toon@hotmail.com
 โทร. : 083-7660955
- 111 ชื่อ-สกุล : นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์ (อาร์ก)
 สาขา ปี : สภา 50-52 ประธานงาน 50-51
 ตรวจสอบ 52
 ที่อยู่ : 385 หมู่ 25 ต.หนองแลง อ.วาปีปทุม
 จ.มหาสารคาม 44120
 Email : iamark_vip@hotmail.com
 โทร. : 086-8633826, 087-0221826
- 112 ชื่อ-สกุล : นายกมลสันต์ ใจยลิติน (ต้อย)
 สาขา ปี : สภา 51-52 รองประธาน51/โคระห์
 ที่อยู่ : 90 หมู่ 4 ต.น้ำเกี๋น อ.อุยเพียง จ.น่าน 55000
 Email : topa_noi@hotmail.com
 โทร. : 084-7403669



113 ชื่อ-สกุล : น.ส.กนิยาวิร์ นรกุล (คู่ข)
 สภาฯ ปี : สภา 41-42 ประธานเสียงสภา 42
 Email : k_narekul@hotmail.com

114 ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรณก คณະตฤท (เฟิร์น)
 สภาฯ ปี : สภา 51-53 เลขานุการ 52
 ที่อยู่ : 34/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.เมือง
 จ.ชุมพร 86000
 Email : yby_fern@hotmail.com
 โทร. : 083-5058575

115 ชื่อ-สกุล : น.ส.ยุพา จุด้วง (นกเอี้ยง)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ประธานสภา 52
 ที่อยู่ : 75 ม.1 ต.จันทา อ.สามพระวี
 จ.กำแพงเพชร 62170
 Email : alc_j@hotmail.com
 โทร. : 084-9901558

116 ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดา แก้วคงดี (ศักดิ์)
 สภาฯ ปี : สภา 42 ประเมินผล ปี 42
 ที่อยู่ : บจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สมุทรสาคร
 Email : sakda.k@cpf.co.th
 โทร. : 081-7555383

117 ชื่อ-สกุล : นายพดด้วง พิทยานวัฒน์ (ป้อม)
 สภาฯ ปี : สภา 42 ศิลปสภา 42
 ที่อยู่ : 2/44 บ้านเขาหน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร. : 086-2702981

118 ชื่อ-สกุล : น.ส.กิตติมา สุวรรณ (นูก)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ผู้ช่วยเหรียญ
 ที่อยู่ : 3/1 ม.6 ต.บ่อน้ำ อ.เมือง จ.ลำปาง 5210
 Email : mobin_nook@hotmail.com
 โทร. : 080-4923600

119 ชื่อ-สกุล : น.ส.ประภัสสร ทองนัท (แอน)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ตรวจสอบการเงิน
 ที่อยู่ : 109 ม.10 ต.แม่สุก จ.ลำปาง 52120
 Email : Hanako_Jya@hotmail.com
 โทร. : 083-7608738

120 ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนิษฐา หล้าคำลือ (ออม)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ตรวจสอบการเงิน
 ที่อยู่ : 189 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 Email : i-am-aommy@hotmail.com
 โทร. : 085-6232044

121 ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริภา มีชื่อ (อิว)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ตรวจสอบการเงิน
 ที่อยู่ : 30/1 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง
 จ.ลำปาง 52000
 Email : melons_girl@hotmail.com
 โทร. : 084-9853352

122 ชื่อ-สกุล : น.ส.อัมพิกา พรหมสอน (หวานเย็น)
 สภาฯ ปี : สภา 52 ตรวจสอบการเงิน
 ที่อยู่ : 252/25 ถ.เจริญนิเทศ แขวงบ้านช่างหล่อ
 เขตบางกอกน้อย 10700
 Email : am_waanyen@hotmail.com
 โทร. : 086-9212854

123 ชื่อ-สกุล : นายธนกร ปันโต (บอย)
 สภาฯ ปี : สภา 52 เสียงสภา
 Email : Tanakorn_boy@hotmail.com

124 ชื่อ-สกุล : นายไตรภพ วันละคำ (บีก)
 สภาฯ ปี : สภา 52-53 พิจารณาโครงการ
 ที่อยู่ : 64/1 ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.สี
 จ.ลำพูน 51110

125 ชื่อ-สกุล : น.ส.ตะวัน ดงภูยาว (นัท)
 สภาฯ ปี : สภา 51 ประธานตรวจสอบฯ 52
 ที่อยู่ : 59 ม.4 ต.บึงทราย
 อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
 โทร. : 081-5307569

126 ชื่อ-สกุล : นายวราเดช ดัสดีทอง (อีม)
 สภาฯ ปี : สภา 52 พิจารณาฯ/ประสานงาน
 ที่อยู่ : 80/1 ม.4 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
 Email : m_y_ps@hotmail.com
 โทร. : 089-9559246

- 127 ชื่อ-สกุล : น.ส.วราภรณ์ นวนทอง (นิ่ม)
สาขา ปี : สาขา 52 สวัสดิการ (ส่วนกลาง)
ที่อยู่ : 60 ม.9 ต.น้ำขุ่น อ.หสมสิงห์
จ.เพชรบูรณ์ 67110
Email : numnim.narak.biomju@hotmail.com
โทร. : 083-9582245
- 128 ชื่อ-สกุล : น.ส.กมลวิชุด์ กาญจนวิชุด์ (โพเนง)
สาขา ปี : อนาม 43 คุปนายกฝ่ายปกครอง
ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จ.ปทุมธานี
Email : kamonra1@hotmail.com
โทร. : 089-5304169
- 129 ชื่อ-สกุล : น.ศ.วิมลมาลย์ สีพรพันธ์ (นิเว)
สาขา ปี : สาขา 46 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
58/22 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
Email : deenewly@hotmail.com
โทร. : 087-9475627
- 130 ชื่อ-สกุล : น.ส.นิษารัตน์ ชูอมระทรัพย์ (ภัทร)
สาขา ปี : สาขา 42 ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ : ชมเคาท์โฮลบีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
557/136 คอนโดลุมพินี ถ.แอมบีแลนด์
คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
Email : nisarat.cho@lcbcthai.com
โทร. : 081-8074478
- 131 ชื่อ-สกุล : ดร.อัฒพล วรวิทธิธรรม (เล็ก)
สาขา ปี : สาขา 40-41 รองประธานสภา 40
นายก อวม 42
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
Email : amphon.ans@yahoo.com
โทร. : 054-830197, 086-5004970
- 132 ชื่อ-สกุล : น.ส.รัศมี อุปเสน (ตังลี)
สาขา ปี : สาขา 44-45
ที่อยู่ : ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
จ.อุบลราชธานี
Email : tings.sky@hotmail.com
- 133 ชื่อ-สกุล : น.ส.ขวัญเรือน สิ้นณรงค์ (ขวัญ)
สาขา ปี : สาขา 48 สารสนเทศ
ที่อยู่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ถ.บางนา-ตราด
ต.คลองน้ำจืด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Email : k.sinnarong@hotmail.com
kwanruan.si@east.spu.ac.th
โทร. : 088-4519353
Fax : 038-743700
- 134 ชื่อ-สกุล : นายพงศ์นัย อะมิ่ง (เอ็ดคุดง)
สาขา ปี : สาขา 52-53 ประธานฝ่ายเสียงสภาฯ
ที่อยู่ : 112 ม.6 ต.ชมพู อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Email : ad_lovely.fbi@hotmail.com
- 135 ชื่อ-สกุล : นายอังศุชวาล นวางป่อ (ลี)
สาขา ปี : สาขา 41-42 ประธานฝ่ายประเมินผล 42
ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 4 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
- 136 ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ สวัสดิ์เทียะ (วิโรจน์)
สาขา ปี : สาขา 41 ศิลปสภา 41
Email : virot@bigdutchman.com
โทร. : 081-8606125
- 137 ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์ ศรีสุข (เจษฎ)
สาขา ปี : สาขา 41 รองประธานสภา 41
โทร. : 089-2378030
- 138 ชื่อ-สกุล : นายเกียรติสกุล สิงห์สุริยา (ต๋อง)
สาขา ปี : สาขา 52 เสียงสภาและสารสนเทศ
ที่อยู่ : 137/11 ต.ต๋องसान อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Email : tongtang_it@hotmail.com
โทร. : 089-4305556
- 139 ชื่อ-สกุล : นายจุฑาวุฒิ อุฑูปิจ (บุเอ)
สาขา ปี : สาขา 50-52 ประเมินผล
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
Email : jutawut_p@hotmail.com
โทร. : 085-6203761



140 ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาพร ศรีวรรณ (พีอิต)

สาขา ปี : สภา 38 เลขชา

Email : nipaporn_sri@hotmail.com

โทร. : 081-5371676

141 ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาพร พงศ์สุวรรณ (พีหนอง)

สาขา ปี : สภา 38 เจริญปฏิภ

ที่อยู่ : 224/11 หมู่ 4 แขวงบางนด เขตบางนค
กรุงเทพฯ 10160

โทร. : 085-8192728

142 ชื่อ-สกุล : นายกุลศ กิมเล็ง (พีชู)

สาขา ปี : สภา 38 ประธานฝ่ายพิจารณา

ที่อยู่ : 88/62 ซอยขุนทะเล 22

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

Email : k_kimseng@hotmail.com

โทร. : 081-5371676

143 ชื่อ-สกุล : นายเสรี น้าวินไพบูลย์ (พีเส)

สาขา ปี : สภา 38 ประธานฝ่ายประเมินผล

ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ต.บางกระสัน อ.บางปอน
จ.ระยอง 13160

Email : streer@bangchak.co.th

โทร. : 081-6834317

144 ชื่อ-สกุล : นางกรรวรรณ เสมสันต์ (พีปีก)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายตรวจสอบ

ที่อยู่ : 191 หมู่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี 84100

Email : pook_noy@hotmail.com

โทร. : 089-2886969

145 ชื่อ-สกุล : นายบัญญัติ (พีบุญ)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายศิลป์

ที่อยู่ : วิทยาลัยเกษตรสุทรธานี

146 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรวิสาข์ บุญยงค์ (พีเมย์)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายประเมินผล

ที่อยู่ : 98/2 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงใหม่ 57000

Email : pornwisa_b@yahoo.com

โทร. : 089-6996863

147 ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา ดังควิวัฒน์รักษ์ (พีปีก)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายตรวจสอบ

ที่อยู่ : 333/440 บางนาพลส อ.สรรพาวุธ บางนา
กรุงเทพฯ 10260

Email : natty_mummy@hotmail.com

โทร. : 081-6570800

148 ชื่อ-สกุล : นางรุ่งอรุณ รุ่งสิริ (พีชู)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายพิจารณา

ที่อยู่ : 53/94 มบ.คุณาลัย ถ.ดลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
เสาชงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11130

Email : samilatoo@hotmail.com

โทร. : 081-5566157

149 ชื่อ-สกุล : นายอิทธิศรัย เอื้อตลุง (ชาติ)

สาขา ปี : สภา 38 ฝ่ายประเมินผล

ที่อยู่ : สวนพนาวัฒน์ 355 หมู่ 12 ต.บ่อหลวง
อ.ฮอด เชียงใหม่ 50240

Email : iishadow@hotmail.com

โทร. : 082-3847956

150 ชื่อ-สกุล : น.ส.สร้อยติกรณ์ สีคำ (สร้อย)

สาขา ปี : สภา 50 ฝ่ายตรวจสอบการเงิน

ที่อยู่ : บจก.ยูเนี่ยนแอร์เอนด์ทีเซอร์วิส (ประเทศไทย)
35/1 ม.8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโคลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Email : sroytikom-s@yusen.co.th

โทร. : 081-6521890

แต่...อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์

ครบหกทศวรรษ

ด้วยรักและศรัทธา
กราบครูที่ปรึกษา
ยามหนาวให้อุ่น
สอนศิษย์ให้เข้มแข็ง
พร้อมทำให้ศิษย์เห็น
ฝึกคิดฝึกศิษย์ทำ
หวังให้ศิษย์เจริญ
มีดมีดก็สว่าง
สอนศิษย์ให้จดจำ
เป็นผู้มีแต่ให้
กายใจชีวิตพลี
สร้างคนสร้างแม่ใจ
ยึดมั่นในอุดม-
กิจกรรมนักศึกษา
ชั้นนำมหาวิทยาลัย
นามท่านคือ "อนันต์"
เป็นนักพัฒนา
โอกาสมีมงคล
เกษียณอายุงาน
เปี่ยมสุขทุกสถาน
ทุกขุโศกและโรคภัย
อายุยืนยาวมัน
สดชื่นในชีวิต

หลักเกณฑ์ชัดเจนอ่ำลา
กรรงกลอนมาบูชาคุณ
ชาวสภาท่านการุญ
ยามร้อนไซ้ได้ร่มเย็น
และกล้าแกร่งแข่งขันเป็น
เป็นแบบอย่างแนวทางเดิน
พร้อมแนะนำมีหางเมิน
ตามครรลองและครรองธรรม
ครูส่องทางหลายฉนำ
และกระทำแต่สิ่งดี
มากน้ำใจไม่หน่ายหนี
เพื่อแม่ใจมานานนม
ให้เติบโตสง่าสม
การณียิ่งเหนือสิ่งใด
ล้วนก้าวหน้าและก้าวไกล
เป็นผู้สร้างวางฐานมา
ปัญญาวีร์ นำศรัทธา
มากคุณค่าหาใดปาน
ศิษย์ทุกคนน้อมกราบกราน
เทพประทานอวยพรชัย
เหล่าภัยพาลจงห่างไกล
ปิดเป่าไปอย่าได้มี
เป็นมิ่งขวัญนับร้อยปี
น้อมมาบูชาคุณ

ประพันธ์โดย รัฐวิญญ์ ภาณินผลิ
แม่ใจ 62



คือแสงเทียนส่องทางเมื่อยามมืดมัว
 เมื่อยามทางเดินสลัวก้าวไปอย่างไร้จุดหมาย
 เหมือนดั่งเข็มทิศชี้ทางชีวิตเดินไป
 ให้ก้าวไปถึงเส้นชัยดังใจที่เราหมายปอง
 คือพลังเมื่อยามที่ใจถดถอย
 ฝ่าคอยเตือนใจไม่ให้หม่นหมอง
 เป็นแสงสว่างส่องทางให้ใจเรีงรอง
 เหมือนเป็นแม่พ่อคนที่สอง
 คอยสั่งคอยสอนอบรม
 ในความหมายของใจศรัทธา
 ศิษย์มาคราจะสุขสม
 กราบกรานอาจารย์ที่เฝ้าคอยบ่ม
 อบรมให้ศิษย์เดินทางตามแนว
 คือเชื้อไฟส่องใจเมื่อยามอ่อนล้า
 คือความเมตตาสอนสั่งไม่ให้แตกแถว
 คืออะไรหลายอย่างที่สุดเพริศแพร้ว
 คือแนววิถีที่ศิษย์เดินตาม.....



สະบายดี



- **ที่ปรึกษา** : นายกฤษณะ ธนธนานนท์ ประธานสภานักศึกษา ปี 2538
นายเร้งรัต สุทธิสิน ประธานสภานักศึกษา ปี 2539
นายนพดล มุขสิทธิ์ ประธานเสียงสภา ปี 2539
นายดาวร ทาธิวัน ประธานสภานักศึกษา ปี 2540
นายกรกช เลมสีสม ประธานสภานักศึกษา ปี 2541
นายพิพัฒน์พล พิมพ์พัฒน์ ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน ปี 2541
พี่ๆ สภานักศึกษาทุกคน
- **อำนวยการผลิต** : ชมรมศิษย์เก่าสภานักศึกษาแม่โจ้
- **บรรณาธิการ** : นายรัฐวิชัย พาจิณพลี ประธานสภานักศึกษา ปี 2542 และ 2543
นางสาวเสาวณีย์ แก้วแสนเมือง ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน ปี 2543
นายเฉลิมพล วีรกิจ ประธานสภานักศึกษา ปี 2551
- **ขอขอบคุณ** : อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
คุณพาดิษ ลิมปะพันธุ์ แม่โจ้ 47
พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ขวานักกิจกรรมแม่โจ้ทุกคน
- **ออกแบบ/พิมพ์** : บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเม้นทารี ดีไซน์ จำกัด



The Book Expert

100/100 ถนนพหลโยธิน เชียงใหม่ 50100

0 5311 2108 34 191-2133



THE
HOME
OF COWBOYS



MAJO
UNIVERSITY
ARCHIVES



ด้วยรัก.. และคิดถึง...



หนังสือแสดงมุทิตาจิต
60 ปี อาจารย์อนนต์ ปัญญาวีร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่